

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรและสหกรณ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ครัวเรือนเกษตรกรและสหกรณ์
ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรและสหกรณ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่ 1 : มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง

จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย กตส. ปม. ปศ. พต. กวก. กสส. มม. ส.ป.ก. กยท. อสป. สวพส. และ พกฉ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		(คน)	(ครัวเรือน)	
1	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	1	โครงการเพิ่มสุข ด้วยโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพ ทางการเงิน ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ	ตรวจสอบสุขภาพ ทางการเงิน ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ	สหกรณ์ ทั่วประเทศ	ทั่วประเทศ	Web Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) On-line และ Off-line	สหกรณ์ทั่วประเทศ สามารถประเมินสุขภาพ ทางการเงิน ในมุมมอง 4 มิติ (CAEL) - Capital : เงินทุน - Asset : สินทรัพย์ - Earning : ผลตอบแทน - Liquidity : สภาพคล่อง	-	สหกรณ์ ทั่วประเทศ (สมาชิกประมาณ 12 ล้านคน)	-	ทุนดำเนินงาน 3.67 ล้านล้านบาท
2	กรมประมง	2	ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อ แก้ไขปัญหาประมง	แก้ไขเพิ่มเติม/ปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง ซึ่งมีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบท อาศัยอำนาจ จำนวน 9 ฉบับ	กองกฎหมาย กรมประมง			แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ บางประการ เป็นการลดภาระของ ชาวประมง		57,500		
		3	จัดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน เพิ่มเติม เรือประมงพาณิชย์เพื่อ ทดแทนเรือลำเดิม และเรือประมง พาณิชย์เพื่อทำการประมงนอก น่านน้ำไทย	กรมประมง กรมเจ้าท่าร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง พื้นบ้านแห่งประเทศไทย องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ประมง จังหวัด ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในกรม ประมงพิจารณากรณีการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านเพิ่มเติม โดยที่ประชุมเห็นควรจดทะเบียนเรือประมงทุกขนาดเป็น การชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าเรือที่มีอยู่ในระบบการ ออกใบอนุญาตทำการประมงสามารถทำการประมงได้ปกติทั้ง ปี โดยไม่ต้องควบคุมจำนวนวันทำการประมง และปริมาณสัตว์ น้ำมีคงเหลือเพียงพอสำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมง เพิ่ม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 1) กรณีการจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์เพื่อทำการประมง นอกน่านน้ำไทย 2) การจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ที่ต่อสร้างขึ้นใหม่ทดแทน เรือลำเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมุงพัง ไฟไหม้ จนไม่สามารถทำการ ประมงได้ตามปกติ หรือจม 3) กรณีการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ที่มีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส	กองบริหาร จัดการทรัพยากร และกำหนด มาตรการ กรมประมง		กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นการ จัดระเบียบเรือ ประมงพื้นบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนให้ มีทะเบียนที่ถูกต้อง รวมถึงทำให้ ชาวประมงสามารถเข้าถึงความ ช่วยเหลือของรัฐบาลได้กลุ่ม เรือประมงพาณิชย์ เพื่อทำการประมงนอกน่านน้ำไทย เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงทำการ ประมงนอกน่านน้ำไทย กลุ่มเรือประมงพาณิชย์เพื่อเป็น ทางเลือกให้แก่ ชาวประมงในเรื่องการทดแทนเรือ ลำเดิมที่ไม่สามารถ ทำการประมงได้		10,000			
		4	ยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้ เครื่องมือทำการประมง และ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการ ประมงพื้นบ้าน	ยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงและค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน สำหรับ ชาวประมงพื้นบ้านเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบทาง เศรษฐกิจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	กองบริหาร จัดการทรัพยากร และกำหนด มาตรการ กรมประมง		เพื่อลดภาระและบรรเทา ผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับ ชาวประมง		15,000			
		5	เปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือ คนประจำเรือ (Seabook) ได้ ตลอดทั้งปีเพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ทะเล	การเปิดรับคำขออนุญาตคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว กรณี ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (เล่มสีเหลือง) ตามมาตรา 83 แห่งพระ ราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการออกหนังสือคนประจำเรือตาม กฎหมายประมง ได้ตลอดทั้งปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงานในภาคประมงทะเล	กองบริหาร จัดการทรัพยากร และกำหนด มาตรการ กรมประมง	23 จังหวัด ติดชายทะเล	ชาวประมงสามารถนำแรงงานมาขึ้น ขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับ คนต่างด้าว กรณีที่ไม่มีใบอนุญาต ทำงาน (เล่มสีเหลือง) ได้ตลอดทั้งปี เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ในภาคประมง		10,000			
		6	สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประชาชน happy เดินทางสุขใจ season 2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด รมรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า กำหนดเป้าหมายจังหวัดละ 650 ตัว โดยใช้วัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าสนับสนุนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัด โรคสัตว์ จำนวน 50,050 โดส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด	77 จังหวัด				สัตว์เลี้ยง 50,050 ตัว		30 บาท x 50,050 ตัว = 1,501,500

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)	
		7	สัตว์เลียสุขภาพดี ประชาชน happy เดินทางสุขใจ season 2	1. ตรวจสอบสุขภาพสัตว์เลียฟรี เช่น ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ตรวจสอบเลือด ให้ยาบำรุงร่างกาย เป็นต้น 2. กำจัดพยาธิทั้งภายนอกและภายใน โดยการถ่ายพยาธิ และฉีดยา กำจัดเห็บหมัด 3. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน ด้านการดูแลสัตว์เลียในระหว่างการเดินทาง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในระหว่างการเดินทาง รวมทั้ง โรคต่างๆ ที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าหนาว	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	ปทุมธานี	1. สัตว์เลียได้รับการตรวจสอบสุขภาพ ก่อนการเดินทาง 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลียให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการดูแลสัตว์เบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	1. เจ้าของทราบสถานะสุขภาพของสัตว์เลียสำหรับการเดินทางไกลในกรณีพาสัตว์เลียไปต่างจังหวัดด้วย และสามารถปรับการดูแลให้เหมาะสมกับสุขภาพของสัตว์เลีย 2. สัตว์เลียได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์		100 (สัตว์เลีย 100 ตัว)		
		8	สัตว์เลียสุขภาพดี ประชาชน happy เดินทางสุขใจ season 2	ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นนทบุรี ภูเก็ต และนครนายก		ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		350		
4	กรมพัฒนาที่ดิน	9	วิเคราะห์ดินใกล้บ้าน	1. ประชาสัมพันธ์การเปิดบ้านรับตัวอย่างดินในช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 12 มกราคม 2567) 2. รับตัวอย่างดินจากเกษตรกรและประชาชนเพื่อวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรหรือประชาชนที่ส่งตัวอย่างดินจะได้รับคำแนะนำแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Service - กรณีที่สามารถวิเคราะห์ดินได้ทันที (ตัวอย่างดินแห้ง): ดำเนินการโดยใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (Soil test kit) ณ จุดให้บริการนั้นๆ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและประชาชนได้ทันที - กรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ (ตัวอย่างดินเปียก และหรือต้องการตรวจสอบดินในรายการที่ละเอียดขึ้น): ส่งตัวอย่างดินไปยังห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1-12 ในพื้นที่ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Service	- หมอดินอาสา - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล - สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด - ศูนย์ศึกษาและศูนย์ปฏิบัติการฯ - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12	ทั่วประเทศ	1. เกษตรกรได้รับการตรวจสอบดิน พร้อมคำแนะนำ เพื่อนำไปใช้จัดการดินในแปลงเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในแง่การเลือกชนิดของปุ๋ย ปริมาณ และวิธีการใส่ปุ๋ย 2. เกษตรกรตระหนักถึงการตรวจสอบดินอย่างถูกต้อง ปรับปรุงสภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยเหมาะสมตามสภาพปัญหาเฉพาะราย และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตพืช และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 3. หน่วยงานได้พัฒนาระบบการให้บริการตรวจดินและให้คำแนะนำการจัดการดินได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล โปรแกรม และระบบการประเมินผลการให้บริการแก่เกษตรกร		เป็นศักยภาพที่กรมฯ จะให้บริการวิเคราะห์ดิน จำนวน 96,230 ตัวอย่าง			
		10	ส่งเสริมโลกใบงดเผาฟางและต่อซังพืช	1. ประชาสัมพันธ์วันเปิดงาน “วันส่งเสริมโลกใบงดเผาฟางและต่อซังพืช” ในช่วงวันที่จัดงานฯ ในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 2. จัดเตรียมสถานที่เปิดงานฯ และแปลงสาธิตส่งเสริมการไถกลบตอเผาฟางและต่อซังพืช 3. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพื่อช่วยย่อยสลายวัสดุการเกษตรและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน	สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด	ทั่วประเทศ	1. เกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำให้เกษตรกรที่ไม่เผาฟางและต่อซังพืช ช่วยให้ดินดี ความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกทำลาย และยังช่วยบำรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดิน 2. พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา(Hot Spot) ลดลง ช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน		- ผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดรณรงค์จัดงานฯ ไม่น้อยกว่า 500 คน - ผู้เข้าร่วมงาน ณ หน่วยงานย่อยที่ร่วมรณรงค์จัดงานทั้ง 76 จังหวัด - การถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมรับชม			

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)	
5	กรมวิชาการเกษตร	11	โครงการมอบของขวัญให้เกษตรกรไทย จากใจกรมวิชาการเกษตร	<p>จำแนกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่</p> <p>1. มอบสิ่งใหม่</p> <p>1.1 พืชพันธุ์ใหม่ : พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการรับรองพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2566 เพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ตอบโจทย์ความต้องการตลาดสินค้าใหม่ จำนวน 10 สายพันธุ์</p> <p>1.2 ชีวภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Bs-DOA 19W32 เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจากภาคเอกชนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว รวม 13 ชนิด</p> <p>1.3 อำนาจความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เพื่อลดขั้นตอน/ระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ</p> <p>1.4 การขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตร การรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา (มาตรฐาน GAP PM2.5 Free Plus) ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP จ.เชียงใหม่ และจ.พะเยา เป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นไร่ เพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเกษตร</p> <p>1.5 เปิดตลาดใหม่ จำแนกเป็น</p> <p>1.5.1 การเปิดตลาด /ปรับปรุงตลาด สินค้าพืชที่ดำเนินการสำเร็จ และประเทศคู่ค้าอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชจากไทยแล้ว</p> <p>1.5.2 การเปิดตลาดสินค้าพืชที่เห็นชอบเงื่อนไขการนำเข้าร่วมกัน และผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามพิธีสารร่วมกัน</p> <p>2. มอบความรู้ : การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืชในรูปแบบแผ่นพับ/เอกสารวิชาการ/ E-Book อาทิ</p> <p>- คู่มือเศรษฐกิจ 76 จังหวัด 76 โมเดล เป็นองค์ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อเป็นโมเดลในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง</p> <p>- คู่มือการผลิตทุเรียนคาร์บอนต่ำ และ คู่มือภาคประชาชนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมจากการขอรับรองคาร์บอนเครดิต และรองรับข้อกำหนดการค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต</p> <p>3. มอบปัจจัยการผลิต :</p> <p>3.1 พันธุ์พืช ได้แก่ ต้นกล้าไม้ผลพันธุ์ดี อาทิ ทุเรียน มะนาว ส้ม</p>	<p>หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร รวม 46 หน่วยงาน/ 35 จังหวัด</p>	<p>35 จังหวัด ดังนี้</p> <p>1. เชียงใหม่ 2. แพร่</p> <p>3. พิษณุโลก 4. พิจิตร</p> <p>5. เพชรบูรณ์ 6. สุโขทัย</p> <p>7. อุตรดิตถ์ 8. ขอนแก่น</p> <p>9. กาฬสินธุ์ 10. สกลนคร</p> <p>11. มุกดาหาร 12. เลย</p> <p>13.หนองคาย 14. อุบลราชธานี</p> <p>5. ศรีสะเกษ 16. สุรินทร์</p> <p>17. ร้อยเอ็ด 18. อำนาจเจริญ</p> <p>19. ชัยนาท 20. นครสวรรค์</p> <p>21. ปทุมธานี 22. เพชรบุรี</p> <p>23. ราชบุรี 24. ลพบุรี</p> <p>25. สุพรรณบุรี 26. จันทบุรี</p> <p>27. ฉะเชิงเทรา 28. ระยอง</p> <p>29. สุราษฎร์ธานี 30. กระบี่</p> <p>31. ชุมพร 32.ภูเก็ต 33. สงขลา</p> <p>34. ตรัง 35. ยะลา</p>	<p>1. มอบสิ่งใหม่</p> <p>1.1 พืชพันธุ์ใหม่ : พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการรับรองพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2566 จำนวน 10 สายพันธุ์ ดังนี้</p> <p>1.1.1 ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ กวก.</p> <p>สุราษฎร์ธานี 10</p> <p>1.1.2. ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ กวก.</p> <p>สุราษฎร์ธานี 11</p> <p>1.1.3 ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ กวก.</p> <p>สุราษฎร์ธานี 12</p> <p>1.1.4 มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้พันธุ์ กวก.</p> <p>สุราษฎร์ธานี 1</p> <p>1.1.5 หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ กวก. กาญจนบุรี1</p> <p>1.1.6 อ้อยพันธุ์ กวก. ขอนแก่น 4</p> <p>1.1.7 ถั่วหรั่ง กวก. สงขลา 2</p> <p>1.1.8 มะนาวพันธุ์ กวก. พิจิตร 2</p> <p>1.1.9 ส้มโอพันธุ์ กวก. พิจิตร 1</p> <p>1.1.10 มันเทศพันธุ์ กวก. พิจิตร 3</p> <p>1.2 ชีวภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Bs-DOA 19W32 และชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจากภาคเอกชนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว</p> <p>รวม 13 ชนิด</p> <p>1.3 อำนาจความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย</p> <p>1.4 การขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM2.5 สำหรับภาคเกษตร โดยการรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา (มาตรฐาน GAP PM2.5 Free Plus) ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP จ.เชียงใหม่ และจ.พะเยา เป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นไร่</p> <p>1.5 เปิดตลาดใหม่ จำแนกเป็น</p> <p>1.5.1 การเปิดตลาด /ปรับปรุงตลาด</p>	<p>1. มอบสิ่งใหม่</p> <p>1.1 เกษตรกรมีพืชพันธุ์ใหม่เป็นพืชทางเลือกในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดสินค้าใหม่</p> <p>1.2 เกษตรกรมีชีวภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการควบคุม ป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช</p> <p>1.3 เพื่อลดขั้นตอน/ระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ</p> <p>1.4 เพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร</p> <p>1.5 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของประเทศไทย</p> <p>2. มอบความรู้</p> <p>เกษตรกรมีองค์ความรู้และโมเดลด้านการผลิตพืชและการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง รวมถึงสามารถเตรียมความพร้อมในการผลิตพืชเพื่อรองรับข้อกำหนดการค้าที่จะมีขึ้นในอนาคตจากการขอรับรองคาร์บอนเครดิต และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ในการผลิตพืชอีกทางหนึ่ง</p> <p>3. มอบปัจจัยการผลิต</p> <p>เกษตรกรมีพันธุ์พืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการผลิตพืช</p>	-	6,635	-	-

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)	
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์			
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)		
				โอ มะม่วง ลิ้นจี่ ตันกล้า-เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์พืชไร่น้ำ ท่อนพันธุ์อ้อย-มันสำปะหลัง 3.2 ปัจจัยการผลิตมีคุณภาพ ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ/แหนแดง/ปุ๋ยชีวภาพ/ชีวภัณฑ์			สินค้าพืชที่ดำเนินการสำเร็จ และ ประเทศคู่ค้าอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชจาก ไทยแล้ว ดังนี้ 1.5.1.1 ผลส้มโอสดส่งออกไป สหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการฉายรังสี 1.5.1.2 ผลเสาวรสสดส่งออกไป สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.5.1.3 เพิ่มมาตรการทางสุขอนามัยพืช ทางเลือกสำหรับส่งออกผลมังคุดสด ส่งออกไปญี่ปุ่น โดยไม่ต้องอบไอน้ำ 1.5.1.4 ขึ้นทะเบียนโรงงานเพิ่มเติม สำหรับส่งออกผลไม้ตัดแต่ง (ทุเรียน สับปะรด ส้มโอ) ส่งออกเครือรัฐ ออสเตรเลีย 1.5.1.5 ขึ้นทะเบียนโรงงานอบไอน้ำ ผลไม้ส่งออกต่างประเทศแห่งใหม่ 1.5.2 การเปิดตลาดสินค้าพืชที่เห็นชอบ เงื่อนไขการนำเข้าร่วมกัน และผ่านการ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอลงนามพิธีสารร่วมกัน ได้แก่ ต้นสนใบพายส่งออกไป สาธารณรัฐประชาชนจีน 2. มอบความรู้ : แผ่นพับ/เอกสาร วิชาการ/E-Book อาทิ คู่มือเศรษฐกิจ เกษตร 76 จังหวัด 76 โมเดล คู่มือการ ผลิตทุเรียนคาร์บอนต่ำ และ คู่มือภาค ประชาชนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเท ศไทย 3. มอบปัจจัยการผลิต : 3.1 พันธุ์พืช ได้แก่ ตันกล้าไม้ผลพันธุ์ดี อาทิ ทุเรียน มะนาว ส้มโอ มะม่วง ลิ้นจี่ ตันกล้า-เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เมล็ด พันธุ์พืชไร่ ท่อนพันธุ์อ้อย-มันสำปะหลัง 3.2 ปัจจัยการผลิตมีคุณภาพ ได้แก่ ปุ๋ย หมักเติมอากาศ/แหนแดง/ปุ๋ยชีวภาพ/ ชีวภัณฑ์						

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)	
6	กรมส่งเสริมสหกรณ์	12	โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร	กสส. ร่วมกับกรมการค้าภายในประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยเคมีราคาถูกจากบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด	ทั่วประเทศ	สมาชิกซื้อปุ๋ยเคมีราคาถูกลง กระสอบละ 20 - 50 บาท/กระสอบ		-	28,678	-	-
		13	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ปีที่ 5)	สนับสนุนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม (รายละเอียดไม่เกิน 50,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) การปลูกพืชเสริม-พืชแซมในสวน (สวนยาง สวนไม้ยืนต้น) ได้แก่ พืชล้มลุกและเป็นพืชอายุสั้น เช่น สับปะรด ข้าวโพด ถั่วเหลือง 2) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน 3) การประกอบอาชีพเสริมอื่น เช่น การเพาะเห็ดฟางจากทะเลสาบในสวนยาง การเลี้ยงผึ้ง การเพาะจิ้งหรีด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 9 จังหวัด (ตาก/นครราชสีมา/นครสวรรค์/พิษณุโลก/ร้อยเอ็ด/สงขลา/หนองคาย/อุดรดิตถ์/อุบลราชธานี)	ตาก/นครราชสีมา/นครสวรรค์/พิษณุโลก/ร้อยเอ็ด/สงขลา/หนองคาย/อุดรดิตถ์/อุบลราชธานี	สนับสนุนเงินกู้ กสส. ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 15 แห่ง จำนวนเงิน 13.4 ล้านบาท ในวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ยืมไม่เกิน 50,000 บาท สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี	ลดต้นทุนสมาชิก 268 ราย จำนวน 790,600 บาท	-	268	-	-
		14	โครงการส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสหกรณ์	1) ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 11 ครบถ้วนแล้ว 2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน. 5) ดำเนินการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	นิคมสหกรณ์รูปจัด จำนวน 36 นิคมสหกรณ์ รวม 21 จังหวัด	เชียงใหม่/ ลำปาง/ พะเยา/ ตาก/ กำแพงเพชร/ สุโขทัย/ อุดรดิตถ์/ จันทบุรี/ สระแก้ว/ ปราจีนบุรี/ ระยอง/ ชุมพร/ กระบี่/ สุราษฎร์ธานี/ นครศรีธรรมราช/ นราธิวาส/ อำนาจเจริญ/ มุกดาหาร/ เพชรบุรี/กาญจนบุรี/ สมุทรสาคร	1) สมาชิกนิคมสหกรณ์ ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน. 5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของแผนการออกกสน. 5 เนื้อที่ประมาณ 7,954 ไร่ 2) สมาชิกนิคมสหกรณ์ ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเนื้อที่ประมาณ 7,719 ไร่		1) พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ 2) พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ไร่	1) จำนวน 250 ราย 2) จำนวน 150 ราย	-	-
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2567	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) โดยอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบาย	พื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ คทช. 40 พื้นที่ 26 จังหวัด	กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา น่านบุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร รนอง ระยอง ราชบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ คทช. ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่จำนวน 1,600 ราย	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในการประกอบอาชีพ	-	1,600	-	-	-	
7	กรมหม่อนไหม	16	กิจกรรมการแจกจ่ายไขไหมพันธุ์ดีฟรีให้กับเกษตรกรหม่อนไหม	ดำเนินการแจกจ่ายไขไหมพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหม่อนไหม (รายละเอียด 2 แผ่น) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	ทั่วประเทศ				200		1.39 ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)	
8	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	17	โครงการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง จังหวัดชัยนาท	ผู้มีสิทธิจะได้โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ถือครองต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว	ส.ป.ก./ส.ป.ก.จังหวัด	4 อำเภอ อำเภอเนินขาม สรรคบุรี หันคา และหนองมะโมง ชัยนาท	เกษตรกรจำนวน 1,000 ราย ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1.เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ถือ ส.ป.ก. 4-01 ได้เปลี่ยนเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกร 2.เกษตรกรสามารถนำโฉนดเพื่อเกษตรกรรมไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรมีที่ดินที่มั่นคง		1000	1000	
9	การยางแห่งประเทศไทย	18	โครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ของลูกหนี้ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (3)และมาตรา 49(5) ตามพรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน สร้างโอกาสเสริมสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	การยางแห่งประเทศไทย	ทั่วประเทศ	เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ของ กยท. ได้รับพักชำระหนี้มูลค่าเงินต้น 514,134,919.78 บาทและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี		1,680 ราย		514,134,919.78 บาท	
10	องค์การสะพานปลา	19	กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ระบายสินค้าเกษตร (กุ้ง)	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ระบายสินค้าเกษตร (กุ้ง) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท	สะพานปลากรุงเทพ	กทม.	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ระบายสินค้า (กุ้ง) ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน	ช่วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งระบายสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปริมาณเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจตลอดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท	-	1000	250	1,000,000
		20	ลดค่าธรรมเนียมผ่านสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา	ลดค่าธรรมเนียมผ่านสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ลงร้อยละ 10 จากอัตราปัจจุบัน	สะพานปลากรุงเทพ	กรุงเทพมหานคร	ลดค่าธรรมเนียมผ่านทำเทียบเรือประมง อสป. ลงร้อยละ 10 จากปัจจุบัน	ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2,393 ราย		2,393		
					สะพานปลาสมุทรปราการ	สมุทรปราการ						
					สะพานปลาสมุทรสาคร	สมุทรสาคร						
					สะพานปลานครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช						
					ทำเทียบเรือประมงชุมพร	ชุมพร						
					ทำเทียบเรือประมงหลังสวน	หลังสวน						
					ทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี						
					ทำเทียบเรือประมงระนอง	ระนอง						
					ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	ภูเก็ต						
					ทำเทียบเรือประมงสตูล	สตูล						
					ทำเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะพาน2)	สงขลา (ท่าสะพาน)						
					ทำเทียบเรือประมงปัตตานี	ปัตตานี						
					ทำเทียบเรือประมงนราธิวาส	นราธิวาส						

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน	สถานที่จัดกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					มูลค่า (บาท)
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		พื้นที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์		
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	(ไร่)	(คน)	(ครัวเรือน)	
11	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	21	โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยใช้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 2. คัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วนเพื่อวางแผนการกระจายน้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานบูรณาการ 3. ดำเนินกิจกรรมการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	เชียงใหม่	1. ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนการกระจายแหล่งน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน มากกว่า 150 แห่ง 2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์จากการกระจายน้ำ มากกว่า 6,000 ราย 3. พื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ มากกว่า 10,000 ไร่	1. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากระบบการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทำให้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 2. เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการเผา 3. เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย และมีมูลค่าสูง	10,000 ไร่	มากกว่า 6,000 ราย	-	-
12	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	22	เกษตรป็นสุข	1. จัดอบรมถ่ายทอดให้องค์ความรู้ และ work shop การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ปทุมธานี	1. เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จำนวน 200 คน มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดการสร้างรายได้ 2. เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคมากขึ้น	ขยายผลการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	200	-	-

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒) เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑) เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน
เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล

๒.๒) เปิดสถานที่ราชการ/เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปรับภูมิทัศน์
รองรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มสุขุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล (ช่วงเวลาปกติมีการเก็บค่าบริการ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ก จ.สระบุรี เป็นต้น)

จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ปม. กวก. ส.ป.ก. อ.ส.ค. และ พกฉ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	
1	กรมประมง	1	โครงการส่งเสริมสุขุขปีใหม่ 2567 จากใจกรมประมง	เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ไม่คิดค่าบริการ	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง	เพ	เมืองระยอง	ระยอง	29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67		ผู้เข้าชมได้รับความรู้ต่าง ๆ ด้านการประมงสร้างการรับรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงได้มาเทียวพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567	20,000
2	กรมวิชาการเกษตร	2	โครงการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล	- เปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามและความหลากหลายของพรรณไม้ สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฐานเรียนรู้ด้านการผลิตพืช - บริการที่พักราคาถูก พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสูงสุด 100 คน/วัน/แห่ง ราคาห้องพัก 150 - 600 บาท/ห้อง/คืน (3 - 4 คน/ห้อง) ราคาบ้านพัก 300 - 5,000 บาท/หลัง/คืน (2 - 35 คน/หลัง)	หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมวิชาการเกษตร รวม 18 ศูนย์ (19 แห่ง) 16 จังหวัด	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 2. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ 3. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4. ที่พักราคาถูก	เกษตรกร นักเรียน นักศึกษานักท่องเที่ยวสัมผัสทัศนียภาพความงามของสถานที่ เรียนรู้ความหลากหลายของพรรณไม้ และฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ได้ ร่วมสนุกกับกิจกรรม สันทนาการ และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก	51,400

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ ของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	
						ปลาบ่า รัตนวาปี หนองไม้ สามพระยา ตะปอน ฉมัน วิสัยใต้ เทพกระษัตรี เขาคราม ธารโต	ภูเรือ รัตนวาปี เมือง ชะอำ ขลุง มะขาม สวี ถลาง เมืองกระบี่ ธารโต	เลย หนองคาย ศรีสะเกษ เพชรบุรี จันทบุรี จันทบุรี ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ยะลา				
3	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร	3	โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรม “เปิดศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเสริมนอกภาค การเกษตร”	1. เข้าชมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 แผนก ฝึกวิชาชีพ 2. เข้าชมพระตำหนักทรงงาน เล่าเรื่องสืบสานงาน ศิลปหัตถกรรม ให้อาจารย์แม่กานอิมพันพระหัตถ์ จากไม้จันทร์เหลืองพันปี ถ่ายรูปเช็คอินหมู่บ้าน ศิลปาชีพ 4 ภาคที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมจาก ทั่วทุกภาค และชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างที่สุด (ทำชัยยุทธ) 3. สาธิตและฝึกปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรม จำนวน 4 หลักสูตร เป้าหมาย 300 ราย 4. สาธิตการผลิตสมุนไพร และแจกกล้าไม้แก่ ผู้เข้าร่วมงานฟรี	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	ช้างใหญ่	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	วันที่ 5 - 7 ม.ค. 67	จากการฝึกปฏิบัติ ศิลปหัตถกรรม หลักสูตร ตั้งนี้้นำปรงจุงใจ พวงกุญแจ จากหนัง เข็มที่กระเป่าผ้า แม่เหล็กติดตู้เย็นจากดินปั้น	1. เกษตรกรได้รับชมงาน ศิลปหัตถกรรมของไทยอัน ทรงคุณค่า สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และรักษาสืบสาน งานศิลปหัตถกรรมให้ดำรงไว้ คู่ชาติไทย 2. เกษตรกรได้ความรู้และฝึก ปฏิบัติการฝึกอาชีพเสริมด้าน งานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้าง โอกาสในการเพิ่มรายได้อัน จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1000
4	องค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย	4	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567	1. เข้าชมฟรี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ในวันที่ 1 มกราคม 2567) 2. ลดค่าเข้าชมฟาร์มฯ 10 % - ผู้ใหญ่จาก 200 บาท เหลือราคา 180 บาท - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 125 บาท เหลือราคา 112.50 บาท	ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	มิตรภาพ	มวกเหล็ก	สระบุรี	วันที่ 31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67		- มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้า มาเยี่ยมชมฟาร์ม เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา 5% - เกษตรกรมีรายได้จากการ นำสินค้ามาขาย ณ ตลาดนัด ในฟาร์มฯ	350

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)	
5	สำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	5	เปิดเข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์ในหลวงรัก เรา "ท่องเที่ยวสุขใจ...ตามรอยพ่อ"	เปิดบริการเข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 1. เรียนรู้ตามรอยพ่อ...เกษตรวิถีเกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยี และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ สนุก ทะลุจอ ถ่ายภาพ check in รับของขวัญปีใหม่เป็นที่ระลึก 2. มาเป็นนักล้าตามหาของดี ของเด่น ใน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สุข สนุก เรียนรู้กับกิจกรรม ตามล่าครบจำนวนฐาน ได้ของที่ระลึกกลับบ้าน	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่ 2 - 7 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์	ประชาชน เกษตรกร และ เยาวชน ได้เรียนรู้ และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ด้านการเกษตร ผ่าน การจัดแสดงนิทรรศการ และ กิจกรรมการเรียนรู้	ประชาชน เกษตรกร และ เยาวชน สามารถนำองค์ ความรู้ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการ พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย สร้างอาชีพ	300

กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มสุขอนามัย เกี่ยวกับสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 เปิดสถานที่ราชการ/เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กข. ขป. ปม. ปศ. ฝล. พต. กวก. กสก. กสส. อสป. พกฉ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
1	กรมการข้าว	1	ป็นสุข อิ่มใจ ส่งความสุขปีใหม่ จากใจกรมการข้าว	ปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงาน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และนอกพื้นที่ ชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีสถานที่ ถ่ายภาพ จุด Check in มีบริการขนม เครื่องดื่ม พร้อมห้องน้ำให้บริการ	ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67			1,000	
					ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	1 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 67			200	
					ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ	คึมใหญ่	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67			250	
2	กรมชลประทาน	2	กรมชลประทาน ส่งสุข "เที่ยวเขื่อนทั่วไทย รับปีใหม่ 2567"	- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - นั่งรถลากเยี่ยมชมสันเขื่อนฯ และสักการะหลวงพ่อ ใหญ่ป่าสัก - ชมทัศนียภาพของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยไม่มีค่า เข้า *ในส่วนของรถลากชมเขื่อนยังมีค่าบริการ ตามปกติ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสัก ชลสิทธิ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	หนองบัว	พัฒนานิคม	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66		ประชาชนเข้าใช้บริการ	6,000	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	ช่อแล	แม่แตง	เชียงใหม่	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			400	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนแควน้อยบำรุง แดน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแคว น้อยบำรุงแดน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	คันไร่	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			800	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพอ่างฯ ทำกิจกรรมปิกนิก หรือพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับ ออกกำลังกาย บันจายาน เปิดสถานที่ดูนก สำหรับ ท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ	โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			800	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพเขื่อนขุนด่าน ปราการชล บริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำ โดย ไม่มีค่าเข้า *ในส่วนของรถรางนั่งชมเขื่อนยังมี ค่าบริการตามปกติ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุน ด่านปราการชล เขื่อนขุนด่านปราการชล	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			80,000	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนกระเสียว สัมผัส กับชีวิตธรรมชาติ ดูหมอกยามเช้า ขณะที่ชุมชน บริเวณรอบเขื่อนมีอาชีพทำประมงน้ำจืด	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระ เสียว เขื่อนกระเสียว	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 66			10,000	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของอ่างฯลำตะเพิน ชม พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก สัมผัสบรรยากาศ ภูเขา สายน้ำ	โครงการชลประทานกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	องค์พระ	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			4,000	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)		
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน จุดชมวิว ชม ทะเลหมอก	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่ง กระจาน	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 66			10,000	
				เปิดให้เที่ยวชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำกะทูน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชลประทาน อาทิการ เดินทาง ที่จอดรถ ห้องน้ำ	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อ่างเก็บน้ำกะทูน	กะทูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช	30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			2,000	
				ปรับปรุงทัศนียภาพของเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางทรายวนลอัน เนื่องจากพระราชดำริ พร้อมอำนวยความสะดวก ห้องน้ำสาธารณะ	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี อ่างเก็บน้ำบางทรายวนลอัน เนื่องจากพระราชดำริ	ชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			1,500	
				เปิดสถานที่ราชการ ปรับปรุงทัศนียภาพของเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด ให้บริการ ห้องน้ำสาธารณะ	โครงการชลประทานภูเก็ต อ่างเก็บน้ำบางวาด	กะทู้	กะทู้	ภูเก็ต	31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			1,500	
				เปิดสถานที่ราชการ ปรับปรุงทัศนียภาพของเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด ให้บริการ ห้องน้ำสาธารณะ	ศูนย์อำนวยการและประสานการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อำนวยการและประสานการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หูล่อง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 66			2,500	
3	กรมประมง	3	กรมประมงส่งเสริมใหม่	เปิดสถานที่ราชการให้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงการเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำ 100 ตัว/คน/วัน (100 ลูก/วัน)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด/ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรม ประมง	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ พรรณไม้น้ำ สร้างการรับรู้ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ	35,550	17,769,440
						เวียงชัย	เวียงชัย	เชียงใหม่					
						ผาบ่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน					
						หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	แพร่					
						ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร					
						เวียง	เมือง	พะเยา					
						สะเตียง	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์					
						ควนใหญ่	เมือง	นครสวรรค์					
						หาดเสี้ยว	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย					
						หนองปลิง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร					
						หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี					
						พานพร้าว	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย					
						หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม					

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลผลิตอื่น (ถ้ามี)		
						บากเรือ	มหาชนะชัย	ยโสธร					
						โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ					
						นาหม่อม	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ					
						บางทรายใหญ่	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร					
						ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร					
						ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น					
							เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์					
						นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด					
						แก่งเลิงจาน	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม					
						บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี					
						กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี					
						หนองตะเคียนบอน	วัฒนานคร	สระแก้ว					
						หนองคันทร้ง	เมืองตราด	ตราด					
						ชัยฤทธิ	ไชโย	อ่างทอง					
						โพแดง	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา					
						หนองบัว	พัฒนานิคม	ลพบุรี					
						ศาลาครุ	อ.หนองเสือ	ปทุมธานี					
						บางหลวง	สรรพยา	ชัยนาท					
						คอนโพธิ์ทอง	เมือง	สุพรรณบุรี					
						สะแกกรัง	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี					
						ม่วงหมู	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี					
						บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ					
						น้ำพุ	เมื่อราชบุรี	ราชบุรี					
						นาโตะหมิง	เมืองตรัง	ตรัง					
						กุแหร	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช					
						คลองหอยโข่ง	คลองหอยโข่ง	สงขลา					
						บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี					
						กุวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส					
						กำแพง	ละงู	สตูล					
						โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร					
						คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี					

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
4	กรมปศุสัตว์	4	ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์สุขใจ	- เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การป้อนอาหารนกกระจอกเทศ การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	แม่น้ำคู	ปลวกแดง	ระยอง	5 - 15 ธ.ค. 66			1,000	
				- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าและบริเวณรอบ ๆ ของหน่วยงานโดยการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามตรงทางเข้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูป	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	หนองตะ	วัฒนานคร	สระแก้ว	30 ธ.ค. 66 - 1.ม.ค.67			100	
				- เปิดสถานที่ราชการเข้าชมแกะ ป้อนนมแกะ ป้อนอาหารแกะอุ่นแกะถ่ายรูป เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	หมอกจำแป	เมือง	แม่ฮ่องสอน	1 พ.ย. 66- 29 ก.พ. 67			3,000	
				- เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง- ปรับภูมิทัศน์ ทาสีรั้วคอบอย ตกแต่งสถานที่ รับนักท่องเที่ยว	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	30 ธ.ค. 66 - 1.ม.ค. 67			100	
				- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าและบริเวณรอบ ๆ ของหน่วยงาน โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามเพื่อให้เกษตรกรถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงโคชนพื้นเมืองภาคใต้	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง	วังคีรี	ห้วยยอด	ตรัง	26 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67			70	
				- ป้อนนมกวาง แพะ โขรสายพันธุ์สัตว์ปีก ไก่ประดู่ ห่านดำ ไก่โรสไทย	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	เขาชะรุ่ม	โพธาราม	ราชบุรี	29 ธ.ค. 66-10 ม.ค. 67			1,000	
				- ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำจุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูปกับวัวควาย และแปลงหญ้า มีจุดชมวิวมองเห็นรอบๆ ศูนย์ฯ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	ศรีสงคราม	วังสะพุง	เลย	30 ธ.ค. 66 - 1.ม.ค. 67			100	
				- แจกปุ๋ยหมัก มูลสัตว์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	25 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67			100	
- ศูนย์เรียนรู้สัตว์เศรษฐกิจ : โค กระบือ แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง ฯลฯ สัตว์สวยงาม : นกยูง นกกระจอกเทศ กวาง ฯลฯ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เขาหินซ้อน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	29 ธ.ค. 66- 1 ม.ค. 67			200					

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
5	กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	5	เพิ่มความสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุข ใจกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1. เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชม/ศึกษา/ เรียนรู้ โครงการพระราชดำริฝนหลวง ตำราฝนหลวงพระราชทาน 2. เปิดสถานที่ราชการปฎิบัติที่ศัน รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม ช่วงเทศกาล	ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	26 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67	-	ประชาชนได้รับความรู้ โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงตำราฝนหลวง พระราชทาน	20	-
					สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	25 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67	-	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความเข้าใจ ในการเข้าร่วม กิจกรรมของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร	600	-
					สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัดหีบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม สถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง	ตาคลี ริงกาใหญ่ พลูตาหลวง พนม ทุ่งศรี	ตาคลี พิมาย สัดหีบ พนม ร้องกวาง	นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี แพร่					
6	กรมพัฒนาที่ดิน	6	เปิดบ้านพ่อ ส่งต่อความสุขปีใหม่ จากใจศูนย์ศึกษาฯ เขาทินซอน	1. บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ น้ำดื่ม 2. สนับสนุนน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด.ต่าง ๆ กล้าผัก 3. เยี่ยมชมสถานที่และ แปลงสาธิตพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่มีชีวิตในศูนย์ศึกษาเขาทินซอน ได้แก่ 3.1 สถานที่ 9+1 มหามงคล 3.2 ชมทุ่งทานตะวันแปลงดินอัจฉริยะ 3.3 ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต - แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ - แปลงไม้ดอกไม้ประดับ - แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ - แปลงผักพื้นบ้าน กินผักเป็นยา 3.4 ศึกษาเส้นทางสวนป่าสมุนไพรเขาทินซอน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาทินซอน อันเนื่องมาจากพระราชริ	เขาทินซอน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	25 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67	เป็นจุดพักรถในระหว่างเดินทาง และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกรและผู้สนใจ ในช่วงวันหยุด เทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567	200		
					7	ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดวิทยากร นำชมโดยมีรถลากพ่วงบริการคณะชมงานตาม จุดต่าง ๆ ได้แก่ - โครงการแก่งลิงดิน - เกษตรทฤษฎีใหม่ - พืชสวนครัวประดับ - โบอิดีเซล - พิพิธภัณฑ์ดิน - ป่าพรุจำลอง - ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ - การเลี้ยงปลาในน้ำเบรียวและการเพาะขยายพันธุ์ ปลา - การเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง - การเพาะเห็ดและการปลูกผักไร้ดิน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองา	กะลวอเหนือ	เมือง	นราธิวาส	25 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67	เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและให้ ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้สนใจ ได้มาศึกษา เกี่ยวชมงาน ในช่วงวันหยุดยาว ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
		8	วันน้อมรำลึกการก่อตั้งศูนย์ศึกษา วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขา ชะงุ้มฯ "ผืนป่าและแผ่นดินที่ก่อสร้าง"	1. การเปิดศูนย์ฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้ มาตรการป้องกันโควิด19 2. เปิดให้บริการรถรางศึกษาดูงานภายในพื้นที่ศูนย์ฯ 3. เปิดสถานที่ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาจำหน่าย สินค้าทางการเกษตร 4. เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ฯ และวันดินโลก 5. ชมสวนดอกไม้และทุ่งทานตะวัน"	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67	1. ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกซาบซึ้งและ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการการก่อตั้ง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้ม 2. สามารถส่งเสริมผลการ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย 3. ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้มฯ ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 4. ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ การพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 5. เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้า เกษตรที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี 6. กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ราชบุรี		3,000	
7	กรมวิชาการเกษตร	9	โครงการเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)	เปิดสถานที่ราชการให้เยี่ยมชมนิทรรศการ/กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการผลิตพืชตามภารกิจกรม อาทิ นิทรรศการ : - พิพิธภัณฑิ์พืชกรุงเทพ - การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - การผลิตพืชอินทรีย์ - ระบบการปลูกพืชแนวตั้งในโรงเรือน กิจกรรม : - สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงเพื่อสร้าง อาชีพ/รายได้เสริม - แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชและท่อนพันธุ์ - การเลี้ยงแหนแดง	หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการ เกษตร รวม 15 หน่วยงาน/ 14 จังหวัด	เวียงตาล	ห้างฉัตร	ลำปาง	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	-	เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ เรื่องราวประวัติความเป็นมาและ ความสำคัญของการดำเนินงาน พิพิธภัณฑิ์พืชกรุงเทพ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชและปัจจัย การผลิตผ่านนิทรรศการ และแปลง สาธิต	2,760	-

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ ของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
						ผาลังห์ ศิลา หนองแสง เมืองเพี้ย ท่าช้าง โนนสูง ลาดยาว หนองหญ้า ทุ่งขวาง คลองขุด เขาคันทรง แม่น้ำคู้ ท่าอุแท	เมื่อน่าน เมืองขอนแก่น เมือง ภูผามาศ สว่างวีระวงศ์ โนนสูง จตุจักร เมือง กำแพงแสน ท่าใหม่ พนมสารคาม ปลวกแดง กาญจนดิษฐ์	น่าน ขอนแก่น นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา กรุงเทพ กาญจนบุรี นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สุราษฎร์ธานี					
8	กรมส่งเสริม การเกษตร	10	กิจกรรมเปิดสถานที่ราชการ	1) บริการความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 2) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) บริการน้ำดื่ม , เครื่องดื่มสมุนไพร (ผลผลิตจาก แปลงแม่พันธุ์) 4) ถ่ายภาพจุดเช็คอิน แปลงไม้ดอก โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กล้วยไม้)	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง	โคกหล่อ	เมือง	ตรัง	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		1) ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช เพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ของตนเองได้ 2) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	50	
				1) บริการน้ำดื่ม (น้ำกระเจียบแดง) 2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และต้นพันธุ์พืช เช่น พริก มะเขือ ต้นพันธุ์ไม้ยืนต้น(มะนาว,ส้มโอ,ไผ่) มะละกอ กระท่อม	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถนำต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ พืช ที่ได้จากศูนย์ฯไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกรและ สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ เกษตรกร	50	
				1) บริการความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 2) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) บริการน้ำดื่ม , เครื่องดื่มสมุนไพร (ผลผลิตจาก แปลงแม่พันธุ์) 4) ถ่ายภาพจุดเช็คอิน แปลงไม้ดอกไม้ประดับ	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี	พลับพลาไชย	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		1. ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช เพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของ ตนเองได้ 2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1) ศึกษาการผลิตขยายพืชพันธุ์จาก ศพ. 10 จ. อุดรธานี 2) สนับสนุนพันธุ์พืช (พืชผักและไม้ผล)	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี	เมืองเพ็ญ	กุดจับ	อุดรธานี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	50	
				ชมการแปรรูป การผลิตเส้นใยและหัตถกรรมจาก เอมพ์ การเก็บผลผลิตและการแปรรูปกาแฟอะรา บีก้า แปลงสมุนไพรโรสแมรี่ แปลงดอกทิวลิป โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ (cymbidium, หน้าวัว)	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตร ที่สูง) สาขาอดอยผาหม่น	ดักเต่า	เทิง	เชียงราย	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ ด้านการแปรรูป และศูนย์ปฏิบัติการ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี เกษตรกร/ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50	
				1) ขวนเรือจับชาดอกกาแฟ ชิมกาแฟคั่วมือ รวมถึง การสาธิตการคั่วกาแฟแบบคั่วมือโดยใช้หม้อดิน 2) ขวนเรือเก็บผักและผลไม้อร์แกนิก โดยมีผัก ตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวเดินและเก็บไป รับประทาน 3) ขวนเรือแคมป์ปิ้ง ก่อไฟ ชมดาว โดยเปิดจุดให้ นักท่องเที่ยวกางเต็นท์ได้ภายในศูนย์ 4) ขวนเรือเดินเล่น โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเล่น ชมบรรยากาศ และทิวทัศน์ภายในศูนย์ สัมผัส อากาศความหนาวและอากาศที่สดชื่น รอบๆบริเวณ ศูนย์	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	หมอกจำแป่	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรมีเกษตรกร/ประชาชนเข้า มาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของ ฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คน ต่อแห่ง	50	
				เรียนรู้ผักอินทรีย์และผักยกแคร่ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ ประดับ จุดเรียนรู้แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย จุด เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด จุดเรียนรู้พันธุ์พืชสมุนไพร จุด เรียนรู้บ้าน เกษตรสมบูรณ์ และจุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง	ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ และศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือก ซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อย กว่า 50 คนต่อแห่ง	50	
				สัมผัสฤดูหนาว และไอหมอก 1.ชมแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นแปลงไม้ดอกไม้ธูปเทียน กล้วย มัลเบอร์รี่ พริกกะเหรียง กาแฟ ฯลฯ 2.สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 แผ่นดิน 3 วัฒนธรรม (กะเหรี่ยง มอญ พม่า) ชมการแสดงทางวัฒนธรรม 3.เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการ เกษตร สินค้าโอท็อป 4.สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สดชื่น โอบล้อมด้วย ขุนเขา ไอหมอก และสายน้ำของลำน้ำสามประสบ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)	หนองลู	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรมีเกษตรกร/ประชาชนเข้า มาเยี่ยมชม	50	
				ชมจุดเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ ชิมน้ำผึ้งอัตลักษณ์ และ ชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำผึ้ง	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร	ขุนกระทิง	เมืองชุมพร	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67		ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจของ กรมส่งเสริมการเกษตร	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. บริการทอดผักพื้นบ้านสมุนไพรและผู้เยี่ยมชม เช่น แป๊ะต่าบึง ดอกเฟื่องฟ้า อัญชัน เล็บมือนาง ดอกลิลาวาดิ ดอกเข็ม เป็นต้น 2. บริการนำชาผักพื้นบ้านและสมุนไพร เช่น น้ำเจี๊ยบแดง น้ำชาลู น้ำอัญชัน น้ำเก็กฮวย เป็นต้น 3. บริการต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่แจกผู้มาเยี่ยมชม เช่น ชลู่ พืลังกาสา หญ้าหวาน ก้านตรง จิงจูฉ่าย พริก มะเขือ ชะคราม ปลั่งแดง ปลั่งเขียว เป็นต้น 4. บริการเมล็ดพันธุ์ เช่น ค่ะน้ำ กวางตุ้ง ผักบุ้ง เมล็ดพันธุ์น้ำเต้าสายพันธุ์ต่างๆ (น้ำเต้าแข้งควายลายพราง,น้ำเต้าตา,น้ำเต้าแซมเปญ) ผัก แฟง ปลั่งแดง ปลั่งเขียว เป็นต้น	อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66		1) ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) ประชาชนทั่วไปสามารถนำต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตน	700	
		11	กิจกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1. นักรถหวานเย็นชมธรรมชาติและวิถีชีวิตคนออนใต้ ถ่ายรูป Check in เก็บผักอินทรีย์มาปรุงอาหารเอง มีบริการห้องพักโฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ ลานกิจกรรมรอบกองไฟ และร้านอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 2. เลือกซื้อ สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ข้าวอินทรีย์ อาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม น้ำสมุนไพรต่าง ๆ เสื้อผ้า กระเป๋าแอนด์เมต 3. มอบส่วนลดสำหรับผู้ที่ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในโครงการส่งสุขปีใหม่ 2567 ในส่วนของค่าอาหาร 15 เปอร์เซ็นต์	ออนใต้ฟาร์ม	ออนใต้	สันกำแพง	เชียงใหม่	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
			1. ล่องแก่งชมธรรมชาติ ขับรถ ATV.ชมธรรมชาติ เก็บกาแฟจากสวน,คว่ากาแฟด้วยตัวเอง,จิบกาแฟริมน้ำ เก็บผักสดๆและทำอาหารพื้นบ้าน เก็บผลไม้ตามฤดูกาลกินสดๆจากต้น 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ผักพื้นเมืองหลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์กาแฟที่ปลูกในพื้นที่อำเภอละงู สละสดๆจากสวน ชมพื้นเมืองของฝากจากจังหวัดสตูล	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง	น้ำมุด	ละงู	สตูล	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50		
			1. เรียนรู้แปรรูปกระดาดจากใบสับปะรด แปรรูปอาหารจากสับปะรด Cooking class จากสับปะรดและอาหารถิ่น เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Work shop นวดล้านนา โองฮอมพญา โองยามอเมือง เดินป่า ลิไข่ เทรล 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ สับปะรด ข้าวนาชั้นบันได แกงฮังเลหมูหลุม (แกงฮังเลใส่สับปะรดกุแล), แยมสับปะรดพลังงานต่ำ, ข้าวแต่นขอสสับปะรด, ผงหมักหมน่มจากเปลือกสับปะรด และแคปหมูป๊อป	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล	นางแล	เมืองเชียงราย	เชียงราย	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50		
			1. ทำอาหาร หาปลา ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ สักคั้นน้ำมันหอม 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ข้าว เสื้อเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผัก	ศูนย์การเรียนรู้วิถีอาชีพ	ริมกก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50		

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. การเก็บผลผลิตจากสวน การทำนาโยน การปลูกผักอินทรีย์แหล่งเรียนรู้ศาลาโดนด 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ไคแม น้ำมันรำข้าว กล้วย ข้าวโพด ข้าวสามสี ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ชมพูข้าวหอมนิล โลชั่น น้ำมันข้าว	วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี	ท่าม่วง	ท่าม่วง	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เข้าชมสวนเกษตร เก็บผลผลิตในสวน เก็บไข่ ตกปลา เพื่อทำอาหาร เดินชมวิสกายวอลเลย์ เรียนรู้ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ มุมไฮไลต์ คือ Canopy Walkway สามารถชมวิวธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก มะพร้าว น้ำหอม กระถอน เงาะ มะม่วง ชาถั่วดาวอินคา ถั่วดาวอินคา อบเกลือ ฟ้ายะลวยโจรสลัดแปซูล	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา	กุดตาเพชร	ลำสนธิ	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1.สอนทำก้อนเห็ด , การปลูกและดูแลเห็ดฟัรัน , ชมสวนเห็ดฟัรัน การจัดสวนที่สวยงาม ร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนขนาดเล็ก ทั้งนกแก้ว แพะ กระต่าย ปลาคราฟ 2.สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น กล้วยฉาบ เห็ดทอดกรอบ น้ำสมุนไพร น้ำอ้อย เห็ดฟัรันสไล่นาง คล้ากนกนาคราช	วิสาหกิจชุมชนไร้ทรัพย์ประยูร	หนองบัว	พัฒนานิคม	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้งูม้า ซี่ม้า กิจกรรมอาซาบัต บริการรถม้า รถอีแต่นชมทุ่ง ทำไข่เค็มดินสอพอง ทดลองดำนาในแปลงนาสาธิต เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านดินเผา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ทางวัลลาฟาร์มเป็นเครือข่าย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาเอนกประสงค์ ปุ๋ยคอก และน้ำหมักชีวภาพ	วิสาหกิจชุมชนวัลลาฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เขาพระงาม	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1.กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด 2.สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ จิ้งหรีดทอดกรอบ ตราใบหม่อน 3 รสชาติ ได้แก่ รสตั้มยำ รสสมุนไพร และรสสหาราย จิ้งโกร่งสด (สายพันธุ์ทองแดง) ตราใบหม่อน จิ้งหรีดผง ตราใบหม่อน จิ้งหรีด ซีเรียล บาร์" หรือจิ้งหรีดผสมกับธัญพืช	วิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม	ท่าหลวง	ท่าหลวง	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยหอมคาเวนดิช ตั้งแต่การปลูกจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และโดยปลูกจากต้นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกแบบปลอดสารพิษสามารถส่งออกผลผลิตไปสู่ตลาด Modern Trade เช่น Top Premium โดยมีประดิดขู่อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตัดกล้วยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กล้วยหอม	วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี	ขอนแก่น	บ้านหมี่	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. เรียนรู้เทคนิคการปลูกมัลเบอร์รี่ เมล่อน มะนาว เก็บผลผลิต ทำไวน์ และแปรรูป มัลเบอร์รี่ มะนาว 2. มัลเบอร์รี่ เมล่อน มะนาว น้ามัลเบอร์รี่ โยเกิร์ต ซอสมัลเบอร์รี่ ทาร์ตมัลเบอร์รี่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น	วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพอเพียง เอส.ที.ฟาร์ม	โคกสำโรง	โคกสำโรง	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การปลูกผักในโรงเรือนอัจฉริยะ พร้อมเทคโนโลยีระบบการบันทึกข้อมูลตลอดการเพาะปลูก (TAP) Banana Dome ธนาคาร์น้ำใต้ดิน โขลาเซลล์ลอยน้ำ การเพาะเห็ด การสานแข่งปลาทุ เต่าประหยัดพลังงาน หัตถกรรม สานตะกร้า พรหมเช็ดเท้า 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ผักปลอดภัย ผักปุงจีน ผักโขมแดง ผักชี ต้นหอม กล้วยตากบานานาว	วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลท่ามะนาว	ท่ามะนาว	ชัยบาดาล	ลพบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปราชินบุรี ชมแปลงใหญ่กก และกระบวนการแปรรูป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นโยกก ชิมอาหารที่ผลิตจากศักยภาพของพื้นที่ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกก 3. พบกับสินค้าหลากหลายรูปแบบ เมื่อเลือกสินค้าเพื่อใช้ในการจัดกระเช้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	บางพลวง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ธนาคาร์ปู้ม้า ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด ทำผ้ามัดย้อม ทำสบู่จากลูกจาก ด่าน้ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่อาหารทะเลสด มะพร้าวอ่อน สลวยกล้วย กะปิ ไตปลาแห้งปลาหวานปลาแดดเดียว 3. การจัดโปรแกรมขึ้น อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/คน (5 ท่านขึ้นไป) อาหาร 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน อัตราค่าบริการ 1,200 บาท/คน (ต่ำกว่า 5 ท่าน) อาหาร 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสน	บางสน	ปะทิว	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตการทำกาแฟคั่วมือที่ร้านกาแฟป่าก้า ชมธนาคารปู ทำบ้านปลาและทำ EM Ball ที่สะพานปลาปากน้ำ พร้อมทั้งล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนของชาวประมง แวะชม ชิม ซื้อม สินค้าและผลิตภัณฑ์ของฝาก ในชุมชนที่ร้านเจียฟาร์ม Chia's Farm 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่อาหารทะเลแปรรูป และเมล็ดกาแฟโรบัสต้าชุมพรคั่วมือ ณ “ร้านกาแฟป่าก้า” 3. ซื้อมั้คเเง้ที่พักรวมกิจกรรมท่องเที่ยว ลด 10 %	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นกล้ากลับบ้าน	ปากน้ำ	เมืองชุมพร	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ให้ได้มาศึกษาพร้อมปฏิบัติด้วยตัวเองเช่น การดำนา ทำปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน การจัดการน้ำ การทำอาหาร การปลูกผัก มีมูลค่าผักกลางป่า ธรรมชาติ สูดๆกับเมนูกาแฟแสนอร่อย และเมนูไอศกรีมที่ผลิตเองจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ สบู่โยบวบซาร์ลโคล โทนนอร์มะเพื่อง น้ำตาลอ้อย แก่นฝาง ยาตมสมุนไพร น้ำมันเหลือง ยาหม่อง	วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมียมวังตะกอก	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การทำปลาเค็มฝึงทราย กะปิ อาหารทะเลแปรรูป การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ล่องแพเป็ยก ตกหมึก ตกปลา พายเรือคายัก เรียนการทำเครื่องมืออุปกรณ์ประมง เรียนรู้การพันเปลือกหอย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ปลาเค็มฝึงทราย กะปิ อาหารทะเลแปรรูป ผ้ามัดย้อม ของที่ระลึกจากเปลือกหอย	บ้านเกาะพิทักษ์โฮมสเตย์	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การชมและชิมผลไม้จากสวนทั้งมังคุด ทุเรียน กาแฟ ชมแปลงเพาะปลูกพืชผักของเกษตรกรในชุมชน เช่น กาแฟ ป่าไผ่ ข้าวโพด ฟักทอง แตงโม เป็นต้น ล่องแพหรือล่องเรือชมบรรยากาศวิถีการทำเกษตรสองฝั่งแม่น้ำหลังสวน พักแรม พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และสายหมอกยามเช้า 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ มังคุด ทุเรียน สละ เห็ดฟาง หน่อไม้ แตงกวา ข้าวโพด ฟักทอง แตงโม มังคุดกวน ไวน์มังคุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด เป็นต้น 3. บริการรถรับส่งฟรี	ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องแพ แลหวันหาดยาย (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพ หาดสำราญสามัคคี)	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ชมบัวแดง นกหลายสายพันธุ์ ทำชาบัวแดง ทำยาหม่อง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ผักบัว ปลาแห้ง ไส้บัว	วิสาหกิจชุมชนทะเลบัวแดง กุมภาวปี อุดรธานี	เชียงแหว	กุมภาวปี	อุดรธานี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ลือตะกร้าเก็บผักสดๆ จากแปลงเข้าชมโรงเรือน และเก็บมะเขือเทศสดๆ จากต้น ซอปปผลิตและสินค้าจากเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้วิธีการปลูกพืชในระบบต่างๆ Workshop ปลูกผัก+เก็บผัก 2. ช่วงปีใหม่เตรียมจัดงานในธีม Greenville Farm Festival 2024 ในวันที่ 30 - 1 ม.ค. 67 ที่เยวฟาร์มทานผัก เดินชมบุธชิลๆ ฟิลฟาร์ม จากเพื่อนเกษตรกรแปดริ้ว สิทธิพิเศษ : รับผิดชอบต่อเงินสด 20 บาทมาซื้อในงานเมื่อทานอาหารครบทุก 700 บาท	กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่	บางกระเจ็ด	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. กิจกรรมพายเรือชมสวนลัดเลาะร่องน้ำที่รายล้อมด้วยต้นมะพร้าว คาเฟ่เครื่องดื่มเด็ดๆ ที่มีมะพร้าว น้ำหอมเป็นส่วนประกอบ จำหน่ายมะพร้าวน้ำหอม, สินค้าแปรรูป, ผลไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ มะพร้าวผลสด เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวหลากหลายเมนู ขนมบัวปิ้ง กุ้งแม่น้ำ วุ้นมะพร้าว พุดดิ้งมะพร้าว	สวนลุงแดงมะพร้าวน้ำหอมบางคล้า	สาวชะโงก	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. พายเรือในน้ำสีเขียวมรกต กิจกรรมผจญภัย เก็บพืชผักในแปลง ดำนา-เกี่ยวข้าว(ตามฤดูกาล) 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก พืชผักสวนครัวของเกษตรกรในชุมชน ปลาแดดเดียว ไข่เค็ม อาหารและขนมพื้นบ้าน	ฮอลลีวูดบ้านนา บ้านบางพุทรา	เมืองใหม่	ราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเก็บผลผลิตเมล็ดอ่อนสด ๆ จากแปลงได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้อ่อน แปรงปลูกผักสวนครัว มีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการ ได้แก่ ยำเมล็ดอ่อน เมล็ดอ่อนปั่นสมูทตี้ ไอศกรีมเมล็ดอ่อน ผัดไทยกุ้งสด 2. เมล็ดอ่อนผลสด(GAP) ไร่ผลไม้จำนวน 4 ไร่ขาดได้แก่ เมล็ดอ่อน มะม่วง ข้าวกข43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สับปะรด เมล็ดอ่อน ไอศกรีมเมล็ดอ่อน ซอสมะม่วง	บ้านสวนเมล็ดอ่อน อำเภอบ้านโพธิ์	ท่าพลับ	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การปลูกผัก ผลไม้ ในหลากหลายวิธี เช่น การปลูกบนดิน ปลูกด้วยน้ำ และ การใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน เป็นต้น การปรุงดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิด การเก็บผลผลิตภายในฟาร์ม 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก มะเขือเทศทานสดรสหวาน ผักสลัด และน้ำช็อคโกแลตมะพร้าว	จิมมี่ฟาร์ม (JIMMY FARM)	ก้านแก้ว	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้กิจกรรมการทำนาเกลือโดยวิถีธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ดูนกที่อพยพที่บินมาจากประเทศแถบหนาว 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ดอกเกลือทะเลธรรมชาติแท้ 100%	เดอะเกลือ คาเฟ่	บางปะกง	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอดำรงวิทยะ จดเรียนรู้การปลูกไผ่แดงและไผ่เลี้ยงหวาน ผลิตภัณฑ์หน่อไม้สด หน่อไม้ต้ม จดเรียนรู้หัตถ์พวง จดเรียนรู้ธนาคารปูย และจุดเรียนรู้การบริหารจัดการแปรรูปเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่ง สบู่จากผงถ่าน ตะเกียบไม้ไผ่ 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย จดเรียนรู้การปลูกหมอน กิจกรรมเลี้ยงไหม สาวไหม ทอผ้า ผลิตภัณฑ์เส้นไหม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ชิมดักแด้ทอด และน้ำลูกหมอน 3. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ หน่อไม้สด หน่อไม้ต้ม ถ่านอัดแท่ง สบู่จากผงถ่าน ตะเกียบไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เส้นไหม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ชิมดักแด้ทอด และน้ำลูกหมอน 4. การจัดโปรแกรมขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยว 12 คน คิดราคา 1,000 บาท	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. เรียนรู้การปลูกไผ่ตงและไม้เลื้อยหวาน กางเต็นท์เล่นน้ำตกบ่อทราย ตกปลาริมน้ำ นั่งรับประทานอาหารที่บ้านริมน้ำตกบ่อทราย (ส้มตำหน่อไม้ ขนมหวานจากหน่อไม้) 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ หน่อไม้สด หน่อไม้ต้ม อาหารจากหน่อไม้ ร้านอาหารที่บ้าน (ส้มตำหน่อไม้ ขนมหวานจากหน่อไม้) 3. เช็คอินและแชร์ ลดค่าบริการนั่งขู่ม 10% ค่าบริการกางเต็นท์มา 10 คน ลดค่าบริการ 1 คน	วิสาหกิจชุมชนใส่ใจสวนไผ่ ทองเที่ยวเชิงเกษตร	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมฐานสมุนไพร ทำพวงกุญแจ ชมการผ้าทอของบ้านเนินน้อย ที่ขีดผาหินโยก ปลูกผักสโกลโคกหนองนา โฮมสเตย์ไปไร่ปลายนา 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าขาวม้า การแปรรูปตัดเย็บผ้าเป็นสินค้าที่ระลึก พวงกุญแจ ย้อมผ้า หนังสติ๊กปลูกป่า 3. การจัดโปรแกรม ตอนเช้าให้ลูกค้าใส่บาตร 2 วัด โดยทางโฮมสเตย์เตรียมอาหารไว้ให้ใส่บาตร โปรแกรมการท่องเที่ยวราคา 499 บาท/คน นักท่องเที่ยวได้ยาม 1 ใบพร้อมหนังสือและเมล็ดดมะค่า ขนมน้ำต้ม สำหรับเดินป่า โดยนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบธรรมชาติด้วยหนังสติ๊กเดินป่าสู่ผาหินโยก นั่งชาเล้งชมโคกหนองนา ชมโบสถ์หลวงพ่ออาจารย์สุบิน วัดหนองเรือ	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเนินน้อย	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. พายเรือแคนูสำรวจพันธุ์สัตว์น้ำ ,สัตว์น้ำ,สัตว์บก ริมแม่น้ำตะกั่วป่า ,ศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่าเพื่อสำรวจพันธุ์พืช สมุนไพร ,สำรวจสัตว์บกในช่วงกลางวัน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก จำหน่ายผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าจูดแคนู	บางนายสี	ตะกั่วป่า	พังงา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพร สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านมีทัศนียภาพสวยงามแปลกตามีภูเขา ล้อมรอบ ทุ่งแก้งวย ทุ่งสตอร์เบอร์รี่ สวนพุทราผสมสวนกุหลาบ ในช่วงฤดูหนาว มีจุดชมวิว360° ที่สามารถมองเห็นฝั่งประเทศกัมพูชา มีจุดชมวิวโค้งมหัศจรรย์ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สตอร์เบอร์รี่ ผักปลอดสารพิษ ก๋วยจั๊วพุทราผสมสด 3. การจัดโปรแกรมขึ้น มีกระเช้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ราคา 700 1,300 1,600 2,300 2,600 บาท	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05	คลองไก่อีเรือน	คลองหาด	สระแก้ว	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. Campอินทรีย์และเทคโนโลยีการเกษตร Camp สำหรับเด็กและครอบครัว นักรถอีแต่น ชมฟาร์มและวิถีชุมชนเกษตร เลือกผักสด ไข่ไก่ มาปรุงอาหารได้เอง หรือซื้อกลับบ้านเองได้ พักโฮมสเตย์ ตอนเช้าตักบาตรพระหน้าฟาร์ม บริการ ให้เช่า รถ ATV ชมฟาร์ม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ เมล่อน ผักอินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ 3. การจัดโปรแกรมขึ้น ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Richefarm	วิสาหกิจชุมชนริเชฟาร์ม	คุ้มสำเภา	มโนรมย์	ชัยนาท	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม การแปรรูป และกิจกรรมการปลูกพืชผักตามฤดูกาล 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น เส้นไหม ผ้าไหม ผ้าฝ้ายไทยคอนสาร ที่ได้รับตราคุณภาพพระราชทาน (นกยูงสีเงิน) น้ำมันเบอร์รี่ สบู่จากรังไหม ชาใบหม่อน และคุกกี้คัสตาร์ด	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบึง (ดงบังเวนิสอีสาน)	ดงบัง	คอนสาร	ชัยภูมิ	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมที่ 1 ถ่านรักษ์โลก การแปรรูปถ่านอัดก้อนดูดกลิ่น โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทำทำ การผลิตโดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนเข้ามาทำกิจกรรม เช่น การอัดก้อนถ่าน และการพันสีถ่าน กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลผลิตจากพืชข้าว เช่น การทำสบู่ฟักข้าว การทำน้ำพริกข้าว และ Home Cooking by Doing เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ 3 การขับรถ ATV และเก็บผักผลไม้สดๆ กิจกรรมที่ 4 สายมูต้องมา เก็บดอกกล้วยไม้มาทำกำดอกไม้ สำหรับไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการกราบไว้บูชา เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 สปาเท้าเพื่อคุณ โดยการทำสปาโดยใช้สมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อการผ่อนคลาย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ถ่านรักษ์โลก ไม้ดอก และสินค้าสมุนไพร	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองซากงัว	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง การเลี้ยงปูดำในบ่อดิน การทำผัดมดขี้มอดจากธรรมชาติ การเลี้ยงแพะ การทำน้ำพริกกะลา การแปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่นเช่น หอยดิบ การตกปู การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลูกปาล์มรวมทั้งสามารถส่งชุดอาหารพื้นบ้าน และใช้ปูจากกิจกรรมตกปูมาให้กลุ่มประกอบอาหารให้ได้ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำผึ้ง ปูดำ ข้าว มดขี้มอดธรรมชาติ อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริกกะลา ผ่าปาเต๊ะ เรือหัวโพงจำลองของที่ระลึกจะลูกปาล์มและกะลามะพร้าว	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง หมู่ 3 บ้านคลองก่า	คลองประสงค์	เมืองกระบี่	กระบี่	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. การเก็บกาแฟ การตากกาแฟ การคั่วกาแฟ การชงกาแฟ การเก็บโกโก้ การบ่มโกโก้ การแปรรูปโกโก้ การพอกหน้าด้วยมาสกหน้าด้วยครีมผงโกโก้ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผงโกโก้, กาแฟคั่ว, เครื่องดื่มจากกาแฟ และบานาน่าช็อคสตีก, เมล็ดโกโก้อบแห้ง	กาแฟ โกโก้ ชนกลุ่มน้อย	บ้านม่วง	สังคม	หนองคาย	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การผลิต และกระบวนการแปรรูปพริกไทยครบวงจร 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ พริกไทยดำ เม็ด-ขาวเม็ด พริกไทยดำป่น-ขาวป่น	วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทย ตำบลแก่งหางแมว	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ, การแปรรูปจากมะขี้ดและอาหารทะเล, การเก็บผลผลิต(มะขี้ด)จากสวน การปลูกป่าโกงกาง การเลี้ยงไขปู 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำจิ้มซีฟู้ด มะขี้ดแช่อิ่ม มะขี้ดกวน น้ำมะขี้ด	วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว	วันยาว	ขลุง	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมการแปรรูปทุเรียน จุดเรียนรู้การปลูกทุเรียน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด สละทุเรียนทอด ทุเรียนสแน็ค มังคุดกวน ขนุนทอด	วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ชมการสานกระเป๋าสานพลาสติก และเลือกซื้อกระเป๋าสานพลาสติกหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนผลผลิตผัก ผลไม้ปลอดภัย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผัก ผลไม้ ปลอดภัย กล้วยหนับ กล้วยอบลมร้อน	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแก้ว	ปะตง	สอยดาว	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เดินชมป่าชายเลน ที่มีกลิ่นอายธรรมชาติตลอดทางเดิน รวมถึงมีกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ การดำริ่งชันโรง และมีก๋วยเตี๋ยวหมูเสียบ ที่เป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ให้ได้ลิ้มรสอีกด้วย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำผึ้งชันโรง และผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง เช่น สบู่ โลชั่น, ชาใบชูลู, ลูกจากถอยแก้ว	วิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกาง เกษตรอินทรีย์ วิถีชายเลน	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล การปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพอ การผลิตผัก และพืชอาหารปลอดภัย การปลูกพืชเสริมรายได้และการแปรรูป การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การผลิตน้ำส้มควินไม้ การผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ การใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร เป็นต้น 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ลำไยนอกฤดู คุณภาพ ขนุนพันธุ์ทองพลอยประณีต เสาวรสทานผลสด ลูกหมอนทานผลสด พืชผักอาหารปลอดภัย น้ำผึ้งเกสรดอกลำไย น้ำลูกหมอน แยมลูกหมอน น้ำเสาวรส เป็นต้น	ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน ตำบลหนองตอง อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี	หนองตอง	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. กิจกรรมการเก็บผลผลิตจากสวน เช่น ทุเรียน มังคุด 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ทุเรียนทอด	สวนผลไม้พรหมณีย์	วังโดนต	นายายอาม	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ชม ชิม ซ้อป (ชมสถานที่ผลิตสินค้าแปรรูปที่ผ่านมาตรฐาน ชม ผลิตอาหารแปรรูปทางการเกษตร ซ้อป สินค้าในท้องถิ่น) การปรุงดินไว้ใช้ปลูกต้นไม้ในครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ เทียวชมสวนเก็บผลไม้ตามฤดูกาล การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร/ประมง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง, ซีส้มังคุด, มังคุดอบน้ำผึ้ง, ซอสมังคุด, มังคุดกวน, ส้มจี๊ดอบน้ำผึ้ง, คุกกี้ส้มจี๊ด, แครกเกอร์หน้าทุเรียนกรอบ, ข้าวกรอบหน้าทุเรียน, ซีสหน้าทุเรียนกรอบ	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มพันใจ	คลองน้ำเค็ม	แหลมสิงห์	จันทบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การเก็บผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสุกรขุน และกิจกรรมเชิงเกษตรอีกมากมาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผักสลัดหลากหลายชนิด พืชทอง กล้วยน้ำว่า กล้วยตาก ข้าว	จำหน่งเกษตรอินทรีย์ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี)	โพทรวม	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การปลูกเมล่อน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ เมล่อนสด และผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย YSF	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรุ่งเรืองเมลอนฟาร์ม	หลักฟ้า	ไชโย	อ่างทอง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. จุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ปลูกและแปรรูปผักปลอดสารพิษ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ต้นจิงจูฉ่าย วอเตอร์เคส ผักปลัง ผักเคล แป๊ะต๋ำปิ้ง และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ 3. การจัดโปรแกรมขึ้น สั่งซื้อออนไลน์ ซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี ชื่อที่สวนลดราคาให้พิเศษ และรับของแถมอีกมากมาย	วิสาหกิจชุมชนตาลปัตรจากใบหญ้าแฝกชุมชนบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	บางแก้ว	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การท่องเที่ยวป่าชุมชน Cooking class การทำอาหารพื้นถิ่น การทำอาหารจากผลผลิตในสวน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวเกรียบ ชาดอกไม้ ขนมต่างๆ 3. การจัดโปรแกรมขึ้น ให้คำแนะนำในการบอกต่อ 5 เปอร์เซ็นต์ของราคาห้องพัก	อุ้มฟ้าอิงดาวแคมป์ปิ้ง	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การท่องเที่ยวป่าชุมชน Cooking class การทำอาหารพื้นถิ่น การทำอาหารจากผลผลิตในสวน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวเกรียบ ชาดอกไม้ ขนมต่างๆ	ป่าป่าฟาร์มสเตย์ วังน้ำเขียว	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลผลิตอื่น (ถ้ามี)		
				1. รดราชนำเที่ยว พร้อมวิทยากรแนะนำให้ความรู้ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม คลินิกรักษาโรคด้วย สมุนไพรและคลินิกแพทย์แผนไทย บูรพาต์ผลไม้ (พฤศจิกายน - มิถุนายน) การเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูป รูปผลผลิตจากน้ำผึ้ง การเก็บผลผลิตจากสวน (ผัก ปลอดสารพิษและผลไม้) การผสมเกสรสละ ระบบ น้ำอัจฉริยะ เรียนรู้ และสอนกรีดยางพารา การทำ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ไข่ เทียน มังกร กัญชง อินทผาลัม ลองกอง มะเฟือง เสาวรส แก้วมังกร ลำไย มะม่วง ผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำผึ้ง ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ขนุนทอด สบู่ 3. นักรดราชนำเที่ยวชมสวน & ศึกษาดูงาน พร้อม เครื่องดื่ม (ขั้นต่ำจำนวน 10 ท่านขึ้นไป) ราคาช่วง เทศกาลปีใหม่ เริ่มต้น ท่านละ 100 บาท	สวนสุภัทราแลนด์	หนองละลอก	บ้านค่าย	ระยอง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วิสาหกิจชุมชนมีนักรดราชนำเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อ แหล่ง	50	
				1. จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล (ตลอดทั้งปี) การ ผลิตผลไม้คุณภาพ และให้นักท่องเที่ยวเก็บผลผลิต จากสวน การผสมเกสรสละ ระบบน้ำอัจฉริยะ ธนาคารน้ำใต้ดิน การใช้พลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์) และการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ไข่ เทียน มังกร ลองกอง สละทุเรียนกวน ทุเรียนทอด 3. โปรโมชันช่วงเทศกาลปีใหม่ ชมสวน & ศึกษาดู งาน พร้อมเครื่องดื่ม (ขั้นต่ำจำนวน 10 ท่านขึ้นไป) ราคา เริ่มต้น ท่านละ 100 บาท	สวนยายดา - เจ็บบูชี	ตะพง	เมืองระยอง	ระยอง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วิสาหกิจชุมชนมีนักรดราชนำเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อ แหล่ง	50	
				1. ชมสวนผลไม้ และร้านอาหารกลางวันทุเรียน และการบริหารจัดการสวนทุเรียนอย่างเป็นระบบ มี จุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวอินทผาลัม มีกิจกรรมพา นักท่องเที่ยวเดินชมและนั่งรถกอล์ฟชมสวน ชมผลไม้ ในสวน จำหน่ายทุเรียนคุณภาพ และผลไม้ตาม ฤดูกาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด	สวนคุณประยูร	ชากโดน	แก่ง	ระยอง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วิสาหกิจชุมชนมีนักรดราชนำเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อ แหล่ง	50	
				1. กิจกรรมการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าของเกษตรกร ในพื้นที่ ปันจักรยานน้ำ ให้อาหารปลา ให้อาหารแพะ จัดแสดงวัฒนธรรมวิถีเกษตรดั้งเดิม อุปกรณ์โบราณ ให้แก่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เช่น ลูกหมู 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ มะม่วง กัญชง มะละกอ พืชผัก มะม่วงกวน ข้าวแต่น ไข่เค็ม 3. การจัดโปรโมชันในช่วงเทศกาล เปิดให้บริการ โซนสวนสัตว์ (mini zoo) เพิ่มจุดถ่ายภาพ	ปิ่นฟ้าฟาร์ม	คูขวาง	ลาดหลุมแก้ว	ปทุมธานี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วิสาหกิจชุมชนมีนักรดราชนำเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อ แหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. ชมการขึ้นตาล การเกี่ยวน้ำตาลมะพร้าว เพื่อผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวให้มีความหลากหลาย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวแท้, น้ำมันมะพร้าว, น้ำตาลมะพร้าวผง, ไซร์ปน้ำตาลมะพร้าว, ซอสคาราเมลน้ำตาลมะพร้าว	บ้านตาไทยเดิม (Baantaothaideam)	บางกระบือ	บางคนที	สมุทรสงคราม	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมแปรรูปอาหารเช่น การทำกล้วยตาก การทำลูกชิ้น ทำของที่ระลึกพวงกุญแจ Handmade เก็บผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กาแฟ ตกปลา 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า ถั่วคั่วทรายแม่น้ำโขงกล้วยตาก กระเป๋า พวงกุญแจ ผ้าต่าง ๆ	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอเมืองบึงกาฬ	หอคำ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ให้อาหารควาย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับควายทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ชมเครื่องปั้น จับจักจั่นทะเล ชม Bio Gas โรงแปรรูปปุ๋ย จากมูลควาย ให้อาหารแพะ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำพริกกะปิ ผักพื้นบ้านจากสมาชิกในชุมชน อาหารพื้นบ้าน ข้าวสาร	ควายฮับ ไม้ขาว	ไม้ขาว	กลาง	ภูเก็ต	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				ชมสวนผลไม้ รับประทานอาหารที่บ้าน เก็บผักผลไม้ตามฤดูกาล ให้อาหารไก่	บ้านสวนใจเขียว	ไม้ขาว	กลาง	ภูเก็ต	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การปั้นเรือถีบในบึงชมนิวทัศน์สวนมะพร้าว การให้อาหารสัตว์ เช่น กวาง นกกระจอกเทศ แพะ กิจกรรมการเล่นสวนน้ำ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผ้าพิมพ์ขาววัง จากวิสาหกิจชุมชนผ้าพิมพ์ขาววังหมู่ที่ 1 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนบายใจนี้ ฟาร์มชุมชนยาบี	ยาบี	หนองจิก	ปัตตานี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมทำขนมและอาหารพื้นบ้าน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ส้มแขกเชื่อม กล้วยเส้น วิธีชุมชนการทำเกษตรในชุมชน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กล้วยเส้นปรุงรส สินค้าแปรรูปจากส้มแขก ขนมเปียะ	วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทรายขาว	ทรายขาว	โคกโพธิ์	ปัตตานี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การทำสวนมะพร้าวตั้งแต่ปลูกจนตัด, พายเรือชมสวนมะพร้าว, ให้อาหารปลาในร่อง, นอนเปลไต้ต้นมะพร้าว, เดินชมสวนมะพร้าว นั่งทานอาหารไต้ต้นมะพร้าว โดยมีมะพร้าวน้ำหอมที่นำมาตัดแปลงเป็นเมนูอาหารที่อร่อยและลงตัว 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม, ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม น้ำมันมะพร้าวบรรจุขวด, ทุคั้งมะพร้าวอ่อน, วนมะพร้าวน้ำหอม, บำปั่นมะพร้าว	สวนไพศาล พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม บ้านแพ้ว	หนองสองห้อง	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. มีคาเฟ่กาแฟ "นาเกลือ คอฟฟี่วิว" ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวนาเกลือ ให้นักท่องเที่ยว ช้อนดอกเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาเกลือ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ดอกเกลือ เกลือขาว ซี๊ดด น้ำผึ้งมะนาวไซดา อเมริกาโน่ น้ำผึ้งมะนาว ฯลฯ 3. การจัดโปรแกรมในช่วงเทศกาล ซื้อเครื่องตีมครบ 10 แก้ว แอมป์เครื่องตีม 1 แก้ว ช้อนดอกเกลือครบ 10 กระปุกหรือถุง แอมป์ดอกเกลือ 10 กระปุกหรือถุง ช้อนเกลือเม็ดครบ 10 ถุง แอมป์ 10 ถุง	วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์	นาโคก	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงกระบวนการผลิตน้ำผึ้งชันโรงแบบครบวงจร ชิมน้ำผึ้งชันโรงสดจากรัง ล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆเกาะแลหนัง เรียนรู้การหมยนางรมด้วยมือเปล่าและชิมหมยนางรมแบบสดๆพร้อมเครื่องเคียงและผักสดที่ปลอดภัยจากภายในชุมชน ล่องเรือชมอุโมงค์โคงกาง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น น้ำผึ้งชันโรง น้ำผึ้งชันโรงแดงกระเทียมโทน น้ำผึ้งชันโรงแดงอินทผาลัม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์กะปิ 3. การจัดโปรแกรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ (ทั้งสินค้า บริการที่พักและบริการเรือท่องเที่ยว)	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังฟาร์ม (stingless bees)	ปากบาง	เทพา	สงขลา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การทำขนมตาลโดนด การทำขนมกรอก การทำสบู่ตาลโดนด การแปรรูปตาลโดนดเป็นน้ำตาลแว่น การจักสานใบตาลโดนดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ สบู่เหลวตาลโดนด สบู่ก้อนตาลโดนด โลชั่นตาลโดนด น้ำผึ้งแว่น น้ำปลาหวาน	ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโดนด นา เล	ท่าหิน	สติงพะ	สงขลา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. พัฒนาสมอด้วยศิลปะ ด้วยการปลดปล่อยจินตนาการบนถ้วยจานชามรักโลก ฐาน Team Building ด้วยการเล่นหมากรอกโดยใช้คนเป็นหมาก สอนการทำอาหารหวานจากแป้งกล้วย สาธิตการทำพายจากหน่อกล้วย การผลิตถ้วยจานชามรักโลก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการตากแห้ง เรียนรู้ศาสตร์ด้านการทำสมุนไพร 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผงกล้วยดิบผสมผลไม้อื่นๆอีกหลายรส เช่น ผสมงาดำ ผสมว่านหางจระเข้ ผสมอินทผลัม ขนมประเพณีไทย เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมตีซ้ม ยาหอมชนะเลิศ ผงกล้วยดิบ ยาลมคล้ายเส้น ลูกแซ่เท้ายาจีนโบราณ ว่านหางจระเข้ และ พักข้าว	วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรบ้านนา (ไร่ภูต๋า)	วัดสน	ระโนด	สงขลา	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. เรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน การเรียนรู้ ที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย มีจุดบริการทางเดินที่ปลอดภัยไว้บริการ มีคาเฟ่ และชมซากดึกดำบรรพ์ที่ภูน้อย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผักสด ไข่ไก่ อินทรีรี่ พุทราวมสด ผักหวานป่า ดอกกระเจียว หวานอินทรีรี่ พุเรียนอินทรีรี่ ปุยมูลไส้เดือน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา จังหวัดกาฬสินธุ์	นาบอน	นาบอน	กาฬสินธุ์	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้การปลูกผักยกแคร่ ประติมากรรมทราย ไข่ในหิน โขมกล เมล็ดอาหารปลอดภัย การแปรรูป สัตว์น้ำ ปันจอร์ยานท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน กิจกรรมกินร่อยปล่อยล้าน และชมวิถีชีวิตชาวประมง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลากระพงหิน ปลาชะโด ปลานิลทะเล ปลาตุ๊กทะเล ปลาหัวอ่อน ปลาหัวโม่ ผักเหียง 6.2 ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่ กุ้งแก้ว ปลาตุ๊กแดดเดียว ไข่ในหิน ปลาตุ๊กร้า ปลาส้ม ปลาหวาน ปลาแมวตากแห้ง ปลาลูกเบร	วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านแหลมกรวด	เกาะหมาก	ปากพะยูน	พัทลุง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณิ มีโฮมสเตย์กระจูดวรรณิ ให้ผู้สนใจได้มาท่องเที่ยว พักผ่อน รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติงดงามของทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และเรียนรู้วิถีชุมชน พร้อมทดลองฝึกประสบการณ์ด้วยตนเองในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดอีกด้วย 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ตะกร้า กระเป๋า ก่อต่อง เสื้อ กระเป๋าต กระเป๋าของขวัญ หมวก เสื้อผ้า (ปาเต๊ะ/มัดย้อม/ขาวม้า)	วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณิ	พนาสูง	ควนขนุน	พัทลุง	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. กิจกรรมการบีบขนมจีนเส้นสดทั้งน้ำ , การผลิตชากระเจียบ , การเก็บผลผลิตจากสวน เป็นต้น 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเจียบ ชาใบชะพลู ยาตองสมุนไพร ผลไม้สดๆจากสวน 3. การจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนลดค่าที่พัก 15 เปอร์เซ็นต์ เขตของฝากที่ระลึก ราคา 599 – 999 บาท เครื่องดื่ม 10 แก้ว ฟรี 1 แก้ว	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านห้วยทรายขาว	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ชมฟาร์มเมล่อนญี่ปุ่น สายพันธุ์สุภาวระ ปลูกในโรงเรือนและควบคุมด้วยระบบสมาร์ตฟาร์ม ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีร้านค้าเพื่อให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ เมล่อนญี่ปุ่น แยมเมล่อน ไอศกรีมเมล่อน ไอศกรีมข้าวเม่านมฮอกไกโด กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงผ้าพื้นเมืองของวัฒนธรรมภูไท	วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่รุ่งตะวัน	บึงคล้า	เลิงกา	ยโสธร	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. การทำนํ้ามันข้าวโพด การทำนํ้ากระเจียบอัญชัน การทำข้าวเกรียบฝัก การทำกล้วยมัน การทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และชมสวนผสมผสาน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ นํ้ามันข้าวโพด นํ้าอัญชันมะนาว นํ้ากระเจียบ กล้วยมัน กล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวเกรียบฝัก	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง	ดงตะงาว	ดอนพุด	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เป็นร้านอาหาร ล่องเรือชมนกกระเรียนธรรมชาติตามวิถีชาวบ้าน จิบกาแฟตามนกกระเรียน 2. การจัดโปรแกรมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื้ออินร้านอาหาร รับผิดชอบ 1 ขวด	โคกหนองนา	บ้านหลวง	ดอนพุด	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ถ่ายทอดความรู้การปลูก และขยายพันธุ์พืช ได้แก่ การชำหน่อไม้ เป็นต้น แปรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุยฝ้ายกล้วยหอม และปุยฝ้ายฟักทองบัตเตอร์นัต การกำจัดเศษเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจากใบกล้วย กาบหมาก การให้อาหารแม่หมู และนํ้าห้วยปลี (กระป๋อง) 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผักสลัด, วอเตอร์เครส, มะขามป้อม - ผลผลิตเกษตร (แปรรูป) ได้แก่ สลัดห้วยปลี, ทอดมันห้วยปลี, ไอศกรีมหมอนผลสด, ปุยฝ้ายกล้วยหอมและฟักทองบัตเตอร์นัต, นํ้ามะขามป้อม, ขนมไทย, ปลาต้มเค็ม เป็นต้น 3. การจัดโปรแกรมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ รับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ในตลาด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	ตลาดห้วยปลี	พูน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. พึ่งดอกไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ คอสมอส, ทานตะวัน, ดาวกระจาย, ปอเทือง เป็นต้น พร้อมจัดเช็คอินถ่ายภาพในทุ่งดอกไม้ แปลงผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี และผักสลัด เป็นต้น ที่สามารถเลือกตัดสดจากแปลง 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว กะหล่ำปลี ผักสลัด 3. การจัดโปรแกรมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตัวเข้าชมทุ่งดอกไม้ สามารถนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟภายในสถานที่ท่องเที่ยว	วังเลนเกษตรแฟร์	พูน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. เดินชมและถ่ายภาพทุ่งดอกดาวกระจาย คอสมอส ดอกมากราด บานสะพรั่ง ให้ทุกคนได้เข้าชมกัน มีฉากด้านหลังเป็นทิวเขายาวห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีสะพานไม้ไม่ทอดยาวกว่า 200 เมตร ยาวที่สุดในจังหวัดสระบุรี 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าเกษตรในชุมชน 3.การจัดโปรแกรมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มโชนการตกแต่งแบบญี่ปุ่น และพรีอบชุดญี่ปุ่นให้เข้า	นันทศิลาฟาร์ม	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
				1. เยี่ยมชมสวนอินทผลัม ที่จัดตกแต่งสวนอย่างสวยงาม มีจุดถ่ายรูปมากมาย และในฤดูออกผลผลิต (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี) สามารถเลือกชิมเลือกซื้อผลผลิตสดจากต้นได้เลย ผลผลิตแห้งและน้ำอินทผลัมมีจำหน่ายตลอดปี 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ผลผลิตอินทผลัมและอบแห้ง น้ำอินทผลัม ไม้ดอกไม้ประดับ 3. การจัดโปรแกรมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริการจุดกางเต็นท์	ไร่เกษตรสีทอง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. การขยายพันธุ์ผักหวานป่า การชิมอาหารที่มีผักหวานป่าเป็นส่วนประกอบ การเก็บยอดผักหวานป่าเพื่อนำมาประกอบอาหาร ถ่ายรูปในอุโมงค์ผักหวานป่า 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ข้าวเกรียบผักหวานป่า ทองม้วนผักหวานป่า สุกุผักหวานป่า กิ่งตอน/เมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า	สวนผักหวานป่า ผอ.ปิอก จ.สระบุรี	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. คลินิกกายภาพบำบัด แช่น้ำร้อนออนเซ็น ออกกำลังกายในสระน้ำอุ่น อาหารอเนกนิกร ทำสวนผักปลอดสารพิษ เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผัก 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ น้ำผักเค็ม ข้าวเกรียบผักหวานป่า ผักสลัดปลอดสารพิษ	สุขใจบ่อดีฟิต เวลเนส	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
				1. ชมการเลี้ยงแมลงทหารดำ แปลงผักปลอดสารพิษให้อาหารหมู แพะ เก็บไข่ไก่ เก็บผักสลัดจากสวน 2. สินค้าของฝากของที่ระลึก ได้แก่ แหนมเนือง ผักสลัดปลอดสารพิษ พ่อแม่พันธุ์แมลงทหารดำ	สวนต้องก้าว	บางโขมด	บ้านหมอ	สระบุรี	30 ธ.ค. 66 -3 ม.ค. 67		แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50	
9	กรมส่งเสริมสหกรณ์	12	โครงการ“เปิดศูนย์ ส่งความสุขปีใหม่ มอบความอุ่นใจให้เกษตรกร” ประจำปี พ.ศ. 2567	เปิดสถานที่ราชการซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้บริการห้องพักแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าพักช่วงเทศกาลปีใหม่ ในราคาประหยัด จำนวน 3 ศูนย์/ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก และเพชรบุรี สามารถรองรับผู้เข้าพักได้จุดละ 40 คน/วัน ในอัตราท่านละ 150 บาท/คน/วัน (ห้องแอร์ ห้องพัสดุและพักรวม) และการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67	เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่	-	500	-
					ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11	สมอแข	เมือง	พิษณุโลก					
					ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15	เขาใหญ่	ชะอำ	เพชรบุรี					

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของ กิจกรรม)	ชื่อสถานที่	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่า (บาท)
										ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
10	องค์การสะพานปลา	13	สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาของรัฐแห่งแรกของไทย ได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัย สักการะขอพรปีใหม่พระสมุทระทานพร จำหน่ายสินค้าสดวันน้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและสินค้าเกษตรพื้นถิ่นของเกษตรกรราคาถูก	ปรับภูมิทัศน์สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐ แห่งแรกของไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเช็คอิน และสักการะขอพรปีใหม่ “พระสมุทระทานพร” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวองค์การสะพานปลา และการประชาสัมพันธ์ตลาดปลากลางเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร) แห่งแรกของไทย	สะพานปลากรุงเทพ	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	รวม 15 วัน ระหว่างเดือน ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67	-	-	ตลอดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4,500	-
11	สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	14	"เพลิดเพลิน สุขใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Wisdom King Farm "	1. เปิดบริการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom King Farm 1.1 เรียนรู้และประยุกต์การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้ต้นแบบของจริง เช่น นาอินทรีย์ 1 ไร่พอเพียง เป็นต้น 1.2 จุดถ่ายภาพ Check-in แบบ Exclusive" บนสะพานไม้ไผ่และบ้านต้นไม้ 1.3 กิจกรรมสาธิต เกษตร DIY สร้างสรรค์ 1.4 มาเป็นนักร้องนำของดี ของเด่น ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุข สนุก เรียนรู้กับกิจกรรมตามลาครบจำนวนฐาน ได้ของที่ระลึกกลับบ้าน	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 66 - 15 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หมายเหตุ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ประชาชน เกษตรกร นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้	ประชาชน เกษตรกร นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต	500	

โครงการส่งเสริมความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทบวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓) เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่ 3 : เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย กข. ขป. ปม. ปศ. พต. กวก. กสก. กสส. มม. สปก. มกอช. อสป. อ.ส.ค. อ.ต.ก. สวก. สวพส. และ พกฉ.


ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
1	กรมการข้าว	1	Rice Shop	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและกระเช้าของขวัญปีใหม่	ทางโทรศัพท์ / Application Line และติดต่อโดยตรงที่กรมการข้าวส่วนกลาง	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567			1,000	25,000
		2	เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	สนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพดี ข้าวเพื่อสุขภาพ จากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ถึงผู้บริโภคโดยตรง	ทางโทรศัพท์ถึงเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ โดยตรง	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567			200	25,000
2	กรมชลประทาน	3	เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	โครงการชลประทานตรง ตั้งแต่วันที่เกษตรกรมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร จ.ตรังและ จ.พัทลุง หลายรายการ โดยลดราคาจากปกติ 10-50 เปอร์เซ็นต์	โครงการชลประทานตรง ตั้งแต่วันที่บริเวณหน้าโครงการให้เกษตรกรมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	1 วัน (28 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 - 15.30 น.	ฝรั่ง สับปะรด พริกไทย ข้าวโพด ฯลฯ	กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชน	200	รวม 51,850
		4	เซ็ตส่งสุขปีใหม่ 2024	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ราคาพิเศษ จากปกติเซ็ตละ 500 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เพื่อส่งเสริมสุขปีใหม่ ลดราคาเหลือเซ็ตละ 444 บาท (รวมส่ง)	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่องทางการสั่งซื้อ : https://shop.line.me/@850vhsax เพจ facebook ร้านค้า : https://www.facebook.com/profile.php?id=100094684774060&mibextid=LQQJ4d	2 เดือน (1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67)	เซ็ตส่งสุขปีใหม่ 2024 จำนวน 5 เซ็ต เซ็ตละ 25 ชุด เซ็ต 1 สุขใจ (ผลิตภัณฑ์รวม) เซ็ต 2 สุขสม (ผลิตภัณฑ์ของท่าน) เซ็ต 3 สุขุม (ผลิตภัณฑ์กาแฟ) เซ็ต 4 สุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ชา) เซ็ต 5 สุขกาย (ผลิตภัณฑ์สบู่) รวม 125 ชุด	กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชน	125	รวม 55,500
		5	เกษตรกรลดราคาสินค้าช่วงปีใหม่ โครงการชลประทานสุโขทัย สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สินค้าของเกษตรกรในช่องทาง Facebook	เปิดพื้นที่ทางออนไลน์ Facebook แพนเพจ "โครงการชลประทานสุโขทัย" ให้เกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายในราคาโปรโมชัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทรายดำวัน ราคาปกติถุงละ 60 บาท ซื่อ 10 ถุงขึ้นไป ลดราคาเหลือถุงละ 50 บาท ฯลฯ	Facebook แพนเพจ "โครงการชลประทานสุโขทัย"	5 วัน (29 ธ.ค. 66 -2 ม.ค. 67)	ข้าวไรซ์เบอร์รี่ , ข้าวกล้องหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเกษตรกร และสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปอื่น ๆ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฟักทองอบเนย ถั่วอบเนย ข้าวแต่น	กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชน	500	รวม 80,000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
		6	เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้า ราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 10 ศูนย์การเรียนรู้ 1.ศูนย์เรียนรู้ทุเรียนน้ำบ้านพ่อโรทรพีทวิ 2.ศูนย์เรียนรู้ผักและมะนาวไขพันธุ์พื้นเมืองปลอดภัยจากสารพิษ 3.ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศจากครบวงจรบ้านบางตะลุมพอ 4.ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ควายนมไทย 5.หมู่บ้านรอบศูนย์ (ตำบลหูล่อง) 6.ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปปลากระบอกร้า 7.ศูนย์เรียนรู้ข้าวครบวงจรสวนบุญตรีไร้ทักษม 8.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะหวด 9.ศูนย์เรียนรู้สวนส้มโอทับทิมสยาม 10.น้ำดื่มศูนย์อำนวยการฯ	ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่ม น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5 วัน (28 ม.ค.66-1 ม.ค.67)	ลดราคาสินค้าจากเกษตรกร กว่า 40 ชนิด เช่น 1.ส้มโอทับทิมสยาม ไซส์ใหญ่ 250 บาท/ลูก (ปกติ 300 บาท/ลูก) 2.หมี่ผัดปากพ้ง ชุดละ 40 บาท 1 ก.ก./150 บาท (ปกติ 1ก.ก./180 บาท) 3.ผักปลอดสารพิษ เช่น ข้าวโพดอ่อน กวางตุ้ง มะเขือ ถูงละ 20 บาท (ปกติ ถูงละ 25 บาท) 4.น้ำหวานจากสด ขวดละ 10 บาท (ปกติ 15 บาท) 5.นมสดพาสเจอไรซ์ พร้อมดื่ม ขวดละ 45 บาท (ปกติ 50 บาท) 6.หอมกปลาอินทรีรี่ ห่อละ 10 บาท (ปกติ 15 บาท) 7.ปลากระบอกร้า 3 ขนาด แพ้คละ 200,300 และ 400 บาท 8.ไข่นกกระทา ถูงละ 50 บาท (ปกติ 60) 9.ฝรั่งไส้แดง 1 ก.ก./90 บาท (พิเศษ 2 กิโลกรัม 150 บาท) 10.น้ำดื่ม ขนาด 350 ml 1 แพ้ค/35 บาท (3 แพ้ค 100 บาท)ปกติ 1 แพ้ค/ 40 บาท	กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด การใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชน	300	รวม 250,000
3	กรมประมง	7	กระเช้าส่งสุขปีใหม่ 2567	นำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ชาวประมง มาจัด กระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ชาวประมง	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์ น้ำ / ร้าน Fisherman shop @ Bangkhen (offline/online) กรมประมง	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67		เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ ชาวประมง สามารถจำหน่ายสินค้า ประมงคุณภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	765	50,000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
4	กรมปศุสัตว์	8	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชน และผู้สนใจสั่งซื้อเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ทั้งทาง Online และ offline	1.ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet 2.LINE MAN ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet	18 ธ.ค. 2566 ถึง 5 ม.ค. 2567	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์Livestock Farm Outlet ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชนและผู้สนใจสั่งซื้อเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ทั้งทาง Online และ offline	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชนและผู้สนใจสั่งซื้อเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ทั้งทาง Online และ offline	1. องค์กรเกษตรกร จำนวน 33 องค์กร 2. ประชาชน จำนวน 600 คน	250,000 บาท
		9	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	จัดหาสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก มาจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และประชาชน	ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จ. เชียงใหม่	30 ธ.ค. 2566 ถึง 2 ม.ค. 2567	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้สนใจสั่งซื้อเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567		200	100,000
		10	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด(ไข่ไก่)ในช่วงออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่จำนวน 2 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	17 พ.ย. 66	จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าต้นทุน		100	11500
		11		การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ไข่ไก่) ในช่วงออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่จำนวน 2 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	14 ธ.ค. 66	จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าต้นทุน		100	11500
		12	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	5-15 ธันวาคม 2566	การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ ราคาประหยัด		100	10000
		13	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	ปศุสัตว์ร่วมกับสนามกีฬาจังหวัดลำปาง	15-25 ธค 2566	จำหน่ายไข่ไก่ ราคาถูก		200	70,000
		14	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ไข่ไก่) ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	25 ธันวาคม 2566	จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าต้นทุน		100	11500
		15	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ไข่ไก่)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1-24 ธค 2566	จำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัด		200	3000 ฟอง 10500บาท
		16	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ไข่ไก่)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	1-20 ธค 2566	จำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัด		100	1500 ฟอง 5250บาท
		17	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ไข่เค็มอินทรีย์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	10-24 ธค 2566	จำหน่ายไข่เค็มอินทรีย์ราคาประหยัด		100	600 ฟอง 4200บาท

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
		18	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าทุน เพื่อให้ประชาชนบริโภคสินค้าราคาถูก ได้ไข่สด สะอาด คุณภาพดีจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรง	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26	เดือนธันวาคม 2566	เพิ่มช่องทางการจำหน่ายไข่ไก่ของฟาร์มเกษตรกร และประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคาถูก	ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน	500	50,000
		19	ส่งสุขปีใหม่ จากใจกรมปศุสัตว์	จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	26 ธ.ค. 66	จำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัด	มอบความสุข แก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประชาชน มีกินมีใช้ มีรายได้พอเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นขวัญกำลังใจชาวปศุสัตว์และประชาชน รณรงค์ให้ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ จัดเวที เชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมทั้งพัฒนา Platform และ Application ให้คำแนะนำการใช้อาหารเสริม ปศุสัตว์และการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าปศุสัตว์ คุณภาพ จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้เกษตรกร ณ จุดจำหน่ายหน่วยงานและตลาดออนไลน์ เช่นจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกษตรราคาพิเศษ จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ จากสินค้าคุณภาพและราคาพิเศษจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (ศพก.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางเกษตร เช่น เนื้อสัตว์สด ปลอดภัย เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน่านมแพะ ฯลฯ	100	1500 ฟอง 5250บาท

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
5	กรมพัฒนาที่ดิน	20	เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้า เกษตร ราคาพิเศษ สินค้าเกษตร คุณภาพ	"1. การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้ โครงการหลวงราคาพิเศษ 2. เปิดจุดบริการประชาชนให้เป็นจุดพักรถ และน้ำดื่ม 3. บริการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งซูเปอร์ พด. ,น้ำ หมักชีวภาพ พด.2 และพด.7 พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ"	"ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 /offline จำหน่ายสินค้าบริเวณริมถนนหน้าสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 6"	27 - 29 ธันวาคม 2566	"1. ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกซื้อ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และราคาถูก 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. ผู้เข้ารับบริการจะได้รับความรู้และ คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรม พัฒนาที่ดิน"	200	10,000	
6	กรมวิชาการเกษตร	21	โครงการตลาดนัดชุมชน	- สร้างตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ในราคาย่อมเยา - จำหน่ายต้นพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดี ผัก ผลไม้ คุณภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ของศูนย์	หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร รวม 7 ศูนย์ (8 แห่ง)/ 7 จังหวัด 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. เพชรบูรณ์ 4. เลย 5. หนองคาย 6. ศรีสะเกษ 7. ยะลา	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	- ผลผลิตทางการเกษตร - ต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดี - ผลิตภัณฑ์แปรรูป	- เกษตรกรในพื้นที่สามารถ นำผลผลิตของตนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน - ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถซื้อพันธุ์พืช ผลผลิต ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่มีคุณภาพและราคา ถูก	3,975	267,250
7	กรมส่งเสริมการเกษตร	22	กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้า เกษตรคุณภาพ ให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ (ส่งสุขปีใหม่ ส่งความห่วงใย มอบสินค้า ปลอดภัย จากใจเกษตรกรสู่ ผู้บริโภค (Happy Health Well Heart))	ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 จัดโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพ พรีเมียม ใน เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 1.1 สสำรวจรายการสินค้าที่จัดโปรโมชั่น (ชุดของขวัญ ราคาพิเศษ ฟรี/ลดค่า ขนส่ง สินค้าราคาพิเศษ สินค้าพร้อมรับของแถม) โดยคัดเลือกสินค้าเกษตร ปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงจากจังหวัดต่าง ๆ 1.2 ทำ Information Infographics โปรโมทสินค้า 1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	กรมส่งเสริมการเกษตร	12 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67	- ตลาดเกษตรกรที่เป็นแหล่งจำหน่าย สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความ ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการประชาสัมพันธ์ - เกษตรกรสามารถยกระดับพัฒนา เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ใน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร แบบครบวงจร สามารถเชื่อมโยงกับ ตลาดที่หลากหลายทั้งในระบบ Offline และ Online	เกษตรกรเข้าร่วม โครงการแคมเปญ ปีใหม่ 200 ราย สินค้ากว่า 200 รายการ ประชาชนเข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากกว่า 500,000 ครั้ง	- มูลค่าการจำหน่าย สินค้าในเว็บไซต์ เพิ่มขึ้น 20% เป้าหมายรวม 48 ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
8	กรมส่งเสริมสหกรณ์	23	โครงการส่งเสริมสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2567	นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาจำหน่ายและจัดกระเช้าของขวัญ โดยเน้นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสหกรณ์ หรือสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ออ.สินค้าปลอดภัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวสารอินทรีย์ สมุนไพรชนิดดี อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่งและเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2628 5512 08 9891 5912 QR code Line GROUP 	15 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567	จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เน้นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสหกรณ์ หรือสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ออ.สินค้าปลอดภัย	สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ต่ำกว่า 400 ราย	400	ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
9	กรมหม่อนไหม	24	หม่อนไหมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้สู่ชุมชน	จัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และสินค้าปลีก เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่	กรมหม่อนไหม และช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน	1 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567	สามารถจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพ	1) เกิดยอดการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม 2) ประชาสัมพันธ์สินค้าหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จัก	สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหม 200 คน	มียอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
10	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร	25	โครงการส่งเสริมสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปี พ.ศ. 2567	3.1 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และศิษย์เก่า ศพส. โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาออกร้านจำหน่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 20 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2567 3.2 กิจกรรมการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ของขวัญ และของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ โดยคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน และเปิดให้ผู้สนใจสั่งจองสินค้าล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 15 ธันวาคม 2566	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) 1. ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 2. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	27 พฤศจิกายน 2566 -7 มกราคม 2567	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และประชาชนสามารถซื้อสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง	1 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากขึ้นจากการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชน 2 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการสร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 3 ผู้บริโภคได้ทดลองชิม ใช้สินค้า และเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในราคาที่ย่อมเยาและเป็นธรรม 4 ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น	1,000	100,000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
11	สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	26	กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย สินค้าบนเว็บไซต์ DGTFarm	จำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบชุดของขวัญ/กระเช้าปีใหม่ ในราคาโปรโมชัน และจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าใน DGTFarm รับของที่ระลึกจาก DGTFarm กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม : 1) ส่งจูงสินค้าล่วงหน้า : ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม ๒๕๖6 2) จัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 หมายเหตุ : สำหรับส้มโอทับทิมสยาม จัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 3 -15 มกราคม 2567	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม: 1) ส่งจูงสินค้าล่วงหน้า : 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 2) จัดส่งสินค้า 1 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 หมายเหตุ : สำหรับส้มโอ ทับทิมสยาม จัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 3 -15 มกราคม 2567	ประชาชนสามารถซื้อสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐาน ราคาถูก โดยตรงจาก เกษตรกร	1) เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม เกษตรกร 2) เพิ่มการรับรู้ช่องทางการ ซื้อสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ของประชาชน ที่สามารถซื้อ ได้โดยตรงจากเกษตรกร	300	80,000
		27	กิจกรรมเกม XO ค้นหา เครื่องหมายสินค้าเกษตร	โดยให้ผู้ร่วมสนุกเล่นเกม XO ค้นหาเครื่องหมายสินค้าเกษตร โดยหาโลโก้ Q หรือ Organic Thailand ที่เรียงติดกัน 3 ช่อง ทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือแนว ทแยง ซึ่งมีของรางวัล ได้แก่ กระเป๋่า จำนวน 150 รางวัล หมายเหตุ : ผู้ที่ร่วมทำกิจกรรมได้ถูกต้องครบถ้วน รับของรางวัลเป็นกระเป๋่า ท่านละ 1 ใบ/รางวัล โดยจะให้สิทธิ์ 150 ท่านแรก ที่ตอบได้ถูกต้องและ ครบถ้วนเท่านั้น	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	1-10 ธันวาคม 2566	ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเครื่องหมายการค้าเกษตรปลอดภัย	สร้างการรับรู้ของประชาชน เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า เกษตรปลอดภัย และ สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ	ประชาชนมีส่วน ร่วมกับโพสต์ใน Facebook 2,500 คน	-
12	องค์การสะพานปลา	28	เปิดตลาดนัดพื้นถิ่น “จากโปิ๊ะสู่ โต๊ะอาหาร” จำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป สินค้าเกษตรพื้นถิ่นคุณภาพ ราคาพิเศษ	เสริมพลังปีใหม่ เปิดตลาดนัดพื้นถิ่น “จากโปิ๊ะสู่โต๊ะอาหาร” จำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป สินค้าเกษตรพื้นถิ่นคุณภาพ ราคาพิเศษจาก ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรให้แก่ ประชาชน และผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม “สะพานปลาออนไลน์”	สะพานปลากรุงเทพ,แพลตฟอร์ม “สะพานปลา ออนไลน์”	รวม 15 วัน ระหว่างเดือน ธ.ค.66-ม.ค.67	ร้านค้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและ สินค้าเกษตรพื้นถิ่นของเกษตรกร ไม่ ต่ำกว่า 20 ร้าน	ปริมาณเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน ตลอดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (โดยเฉลี่ย 5,000 บาท/ร้าน)	4,500	1500000
13	องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย	29	กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ	จัดโปรโมชั่น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ทุก SKU รวมเป็นจำนวน เงิน 1,000.- บาท รับผ้าอเนกประสงค์ ไทย-เดนมาร์ก 1 ผืน	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567		มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา	300	ไม่สามารถระบุได้
14	องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร	30	ส่งสุขปีใหม่ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ไทย จากใจ อ.ต.ก.	เปิดพื้นที่ตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อนำสินค้ามาจำหน่าย เป็น การลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร/สินค้า อุปโภคที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรม และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ ประชาชน/ผู้บริโภคอีกด้วย	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน - ตลาด อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค	เดือนธันวาคม 2566	- ช่วยลดต้นทุนช่องทางการจำหน่าย ของเกษตรกร - ช่วยกระจายสินค้าเกษตร ซึ่งนำมาสู่ การมีรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกร	- ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน - ช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง เทศกาลปีใหม่	ประชาชน/ผู้บริโภค 200 ราย เกษตรกร จากสหกรณ์ที่เข้า ร่วมจำหน่าย 2,000 ราย	- มูลค่าการจำหน่าย 5 ล้านบาท - ช่วยลดค่าครองชีพ 4 แสนบาท

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร/ ช่องทาง (Online /offline)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ			
							รายละเอียด (สรุปสาระสำคัญ)		เกษตรกร/ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า (บาท)
							ผลผลิต (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (ถ้ามี)		
15	สำนักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	31	ส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัย สวก.	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบ การเครือข่าย สวก. ได้แก่ 1) นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ซุปไก่ผัดรวม โปรตีนผงขงต้มจากสาร สกัดโซน่า ผักเคลผง เป็นต้น 2) นวัตกรรมสุขภาพและความงาม เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรจากสารสกัดพลูคาว เครื่องสำอางจากสารสกัดน้ำมันปาล์มแดง ชูดดูแลสุขภาพเส้นผมจากสารสกัด ข้าวสังข์หยด เป็นต้น	Facebook สวก. Agricultural Research Development Agency (ARDA)	25 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567	มีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย สวก. ไม่น้อยกว่า 300 ราย	1) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัย สวก. ให้เป็นที่ รู้จัก 2) สร้างมูลค่าหรือรายได้ให้ แก่ผู้ประกอบการเครือข่าย สวก. ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท	300	60,000 บาท
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การ มหาชน)	32	ตลาดนัดชาวดอย	จำหน่าย ผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป จากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดย เกษตรกร ปลูกเอง ขายเอง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	23 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67	สามารถจำนวนสินค้าบนพื้นที่สูง ที่ ปลอดภัย และคุณภาพ	1) สามารถสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้า บนพื้นที่สูง 2) ประชาสัมพันธ์สินค้าบน พื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จัก อย่าง แพร่หลาย	1,000	คาดว่าจะสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
17	สำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	33	"มอบความสุขด้วยสินค้าและ ผลผลิตเกษตรคุณภาพปลอดภัย"	1. สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย 1.1 จำหน่ายผลผลิตเกษตรอาหาร เครื่องดื่ม จากผลผลิตในฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 1.2 จำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุปลูกทางการเกษตร 1.3 จำหน่ายชุดของขวัญชวนปลูก 1.4 จำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ จากผลผลิตทางการเกษตร และ สินค้าคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่องทาง Facebook / Line : wisdomkingmuseum	ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวัน จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	1. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2. ประชาชนได้รับผลผลิต ทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ สุขภาพ และสินค้าแปรรูปที่มี คุณภาพ	1,000	คาดว่าจะสร้างรายได้ 1,000,000 บาท